



**DR**  
กองการวิจัยและนวัตกรรม  
DIVISION OF RESEARCH AND INNOVATION  
NARESUAN UNIVERSITY

# รายงานสรุปผล

วิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศ  
ด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะ  
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร



กองการวิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2565

## คำนำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทำการรวบรวมประกาศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความแตกต่างระหว่างประกาศระดับสถาบันกับระดับคณะ และนำมาเปรียบเทียบความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ การจัดกลุ่มสถาบันเชิงยุทธศาสตร์ (Reinventing University), เกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย The Times Higher Education World University Rankings, เกณฑ์การจัดอันดับ UI Green Metric University Ranking, เกณฑ์การจัดอันดับ U-Multirank World University Rankings, เกณฑ์การจัดอันดับ QS World University Rankings และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) เป็นต้น

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือผู้บริหารในการกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินรายได้ด้านการงานวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะในปีถัดไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

กองการวิจัยและนวัตกรรม

มิถุนายน 2565

## สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	1
บทนำ	4
เอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
วิธีดำเนินการ	8
ผลการศึกษาวิเคราะห์	9
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์	18
ภาคผนวก	
ก ตารางสรุปภาพรวมการจัดทำประกาศการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะ	20
ข สรุปผลเปรียบเทียบข้อมูลประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันกับประกาศระดับคณะ	25
ค หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านการวิจัย)	59
ง รายการตรวจสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านวิจัย)	73
จ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องมอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ข้อ 20-24)	88

## บทสรุปผู้บริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการทำงานวิจัยของบุคลากรทุกระดับ โดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2564 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่วางไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 1. พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปขยายประโยชน์และตอบโจทย์การพัฒนา โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ 13 ตัว ได้แก่ (1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (2) จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ (3) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับประเทศ (4) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (5) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (6) ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ได้รับเพื่อการวิจัยทุกแหล่งงบประมาณ (7) ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ได้รับเพื่องานนวัตกรรมต้องบิวิจัยทุกแหล่งทุน (8) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (9) จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น (10) ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS ต่ออาจารย์ประจำ (11) บทความวิจัยหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) (12) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ขอยื่นจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในและต่างประเทศ (13) จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านการวิจัย) ดังนี้

1) การจัดกลุ่มสถาบันเชิงยุทธศาสตร์ (Reinventing University) กลุ่ม 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation/Publication), รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและ/หรือนานาชาติของบุคลากร ต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด (Prize winner), ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International Research Collaboration), ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัย (H-index Faculty), งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร (Research Funding/Faculty)

2) เกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย The Times Higher Education World University Rankings ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ Research income: (รายได้จากการวิจัย), Research productivity: (ผลงานการวิจัย), Citations (research influence): การอ้างอิง (อิทธิพลการวิจัย พิจารณาถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ จากจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย)

3) เกณฑ์การจัดอันดับ UI Green Metric University Ranking ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ จำนวนเงินวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานสะอาด, สังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (3 ปีย้อนหลัง), จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด (3 ปีย้อนหลัง), จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานสะอาด, สังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (3 ปีย้อนหลัง), จำนวน Startup ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานสะอาด, สังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4) เกณฑ์การจัดอันดับ U-Multirank World University Rankings ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ Citation rate (อัตราอ้างอิง), research publications(absolute numbers) (ผลงานวิจัย), Research publications (size-normalized) (สิ่งพิมพ์วิจัย), External research income (รายได้จากการวิจัยภายนอก), income from private sources (รายได้จากแหล่งเอกชน), patents awarded (absolute numbers) (สิทธิบัตรที่ได้รับรางวัล), patents awarded(size-normalized)

(สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน), industry co-patents (สิทธิบัตรร่วมอุตสาหกรรม), income from continuous professional development (รายได้จากการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง)

5) เกณฑ์การจัดอันดับ QS World University Rankings ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ Citations per faculty : พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนอาจารย์ แหล่งที่มาผลงานวิชาการที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลคือ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุด

6) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม, จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย, การตีพิมพ์การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ, จำนวน Citation ฐานข้อมูล Scopus, จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ขอยื่นจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทุนวิจัยให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านการวิจัย) ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยพร้อมทั้งจัดทำประกาศด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้, 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ, 3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร, 4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ต่างประเทศ และมีนโยบายกำหนดให้คณะ วิทยาลัย ที่ประสงค์จะสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดให้จัดสรรเงินรายได้ร้อยละ 5 เป็นงบสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะ วิทยาลัย หากกำหนดประเภททุน คุณสมบัติ และ/หรือตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สนับสนุนงบประมาณเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับคณะ วิทยาลัย นั้นๆ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาแล้ว 2 ปี มีการดำเนินงานออกประกาศเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ วิทยาลัย จำนวน 54 ฉบับ ในกรณีนี้ ผู้วิเคราะห์ จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะ วิทยาลัย **เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ด้านการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป** ได้ดังนี้

1. การจัดสรรทุนวิจัยภาพรวมของมหาวิทยาลัย มี 13 ประเภททุน ได้แก่ (1) นักวิจัยหน้าใหม่ (2) นักวิจัยที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ (3) นักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย (4) โครงการวิจัยพื้นฐาน (5) โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือเป็นโครงการวิจัยที่บูรณาการข้ามศาสตร์ (6) ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน (7) ทุนวิจัยเต็มรูปแบบ (8) ทุนวิจัยหลักสูตร (9) ทุนวิจัยกลุ่มสาขาวิชา (10) ทุนวิจัยแบบเอกสารหรืองานสร้างสรรค์ (11) ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (12) ทุนเพื่อการร่วมทำวิจัยกับภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก (Co-funding) (13) ทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โดยสนับสนุนทุนละตั้งแต่ 10,000-300,000 บาท ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ คือ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ระดับชาติ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมทุนกับภาคเอกชน

2. การสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภาพรวมของมหาวิทยาลัย มี 5 ประเภท ได้แก่ (1) รางวัลตีพิมพ์ (2) สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) (3) ค่าพิสูจน์อักษร/ค่าแปลบทความ (4) ค่าธรรมเนียมการยื่นตีพิมพ์ (Submission Fee) (5) ค่าตีพิมพ์หนังสือหรือตำราตามหลักเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนตั้งแต่ 1,000-100,000 บาท ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ คือ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และหนังสือหรือตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ

3. การสนับสนุนรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาภาพรวมของมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท ได้แก่ (1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (2) สิทธิบัตรออกแบบ (3) อนุสิทธิบัตร สนับสนุนตั้งแต่ 2,500 – 30,000 บาท ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ คือ จดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

4. การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศภาพรวมของมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท คือ (1) ค่าเดินทางต่างประเทศ สนับสนุนตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท หรือ ครั้งหนึ่งตามที่จ่ายจริง และ (2) เดินทางในประเทศ สนับสนุน 10,000 บาท ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ คือ เมื่อเดินทางกลับมาแล้วต้องได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติภายใน 2-3 ปี และเป็นชื่อแรก(First Author)หรือชื่อผู้นิพนธ์หลัก(Corresponding Author) ถ้าไม่ตีพิมพ์ภายใน 2 ปีจะไม่สามารถขอรับทุนไปนำเสนอผลงานได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี และ ถ้าไม่ตีพิมพ์ภายใน 3 ปีจะไม่สามารถขอรับทุนไปนำเสนอผลงานได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

5. นำตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในประกาศระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ วิทยาลัยมาเปรียบเทียบกับความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า มีความคุ้มค่ารองรับการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย (ด้านวิจัย) ได้แก่ UI-Green Metric World University Ranking, U-Multirank, QS World University Ranking, Time Higher Education World University Ranking และ EdPEX ในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณตามประกาศในข้อ 1-4 ขึ้นอยู่กับนโยบายและกรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงาน

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้กำหนดแนวนโยบายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีชื่อเสียงด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563-2564 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่วางไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ให้มีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐเอกชน และประเทศ

มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการทำงานวิจัยของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาที่มีการทำงานวิจัยก่อนสำเร็จการศึกษา โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน คือ

1. มีนโยบายให้คณะ วิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ร้อยละ 5 เป็นงบสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะ วิทยาลัย
2. คณะ วิทยาลัย ที่ประสงค์ให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย โดยกำหนดประเภททุน คุณสมบัติ ตัวชี้วัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย แต่สนับสนุนงบประมาณไม่เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัย ในเรื่องนั้นๆโดยอนุโลม ซึ่งคณะ วิทยาลัย ต้องมีหลักการเหตุผลที่แสดงถึงความคุ้มค่า และสามารถส่งเรื่อง ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผ่านกองการวิจัย และนวัตกรรมตรวจสอบความสอดคล้องและความคุ้มค่าเพื่อกรอกข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย และเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะ วิทยาลัย ทั้งนี้ คณะ วิทยาลัย สามารถกำหนดกระบวนการ หรือขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย นั้นๆ และจัดทำเป็นประกาศคณะ (ฉบับตีลงนาม)
3. คณะ วิทยาลัย ที่ประสงค์ให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย โดยกำหนดประเภททุน คุณสมบัติ และ/หรือ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สนับสนุนงบประมาณเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับคณะ วิทยาลัย นั้นๆ พร้อมแนบตารางเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างจากประกาศของมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) หลักการเหตุผลที่แสดงถึงความคุ้มค่า และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเรื่องผ่านกองการวิจัย และนวัตกรรมตรวจสอบสาระสำคัญความสอดคล้องและความคุ้มค่า เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบฯ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลำดับ (อธิการบดีลงนาม)
4. มอบกองกฎหมายจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้มีอำนาจลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการวิจัย การเบิกจ่ายเงินงวด การขยายระยะเวลาโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการปิดโครงการวิจัย เงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนงบประมาณการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทุนบัณฑิตศึกษา ทุนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ภายใต้เงินรายได้คณะ วิทยาลัย เพิ่มเติม เมื่อคณบดีดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจเรียบร้อยแล้ว ต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เกี่ยวกับการบริหารด้านการวิจัยภายใต้เงินรายได้คณะ วิทยาลัย ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 6 เดือน

ทั้งนี้ การให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดของคณะ วิทยาลัย ต้องคำนึงถึงภาระงานหลักของบุคลากร รวมถึงความคุ้มค่าในการให้เงินอุดหนุนการวิจัยด้วย ในส่วนของการบริหารโครงการวิจัยหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตัวชี้วัดที่ส่งผลกระทบ / ไม่สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี/รองอธิการบดีที่กำกับ ดูแลด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาแล้ว 2 ปี มีการดำเนินงานออกประกาศระดับคณะ จำนวน 54 ฉบับ ตั้งนั้น จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว กองการวิจัยและนวัตกรรมจึงทำการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะโดยนำมาเปรียบเทียบความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ด้านการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย นเรศวรต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1) เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

## 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ทำให้ทราบว่าประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะมีความคุ้มค่าและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

## 1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย

ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ครอบคลุมประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบัน จำนวน 4 เรื่อง และระดับคณะ จำนวน 54 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

## 1.5 คำจำกัดความเบื้องต้น

- ระดับสถาบัน      หมายความว่า      ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับมหาวิทยาลัย
- ระดับคณะ        หมายความว่า      ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่า
- ความสอดคล้อง    หมายความว่า      การกำหนดประเภททุน คุณสมบัติ ตัวชี้วัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
- ความคุ้มค่า      หมายความว่า      ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกประกาศด้านการวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้



## เอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้

### แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบประกาศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

### 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายและการประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ ได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2564 เพื่อทบทวนกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บรรลุถึงเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 1. พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปขยายประโยชน์และตอบโจทย์การพัฒนา โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ 13 ตัว ได้แก่ (1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (2) จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ (3) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับประเทศ (4) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (5) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (6) ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ได้รับเพื่อการวิจัยทุกแหล่งงบประมาณ (7) ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ได้รับเพื่องานนวัตกรรมต้องบิวิจัยทุกแหล่งทุน (8) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (9) จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น (10) ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS ต่ออาจารย์ประจำ (11) บทความวิจัยหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) (12) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ขอยื่นจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในและต่างประเทศ (13) จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านการวิจัย) ดังนี้

1) การจัดกลุ่มสถาบันเชิงยุทธศาสตร์ (Reinventing University) กลุ่ม 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation/Publication), รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและ/หรือนานาชาติของบุคลากร ต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด (Prize winner), ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International Research Collaboration), ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัย (H-index Faculty), งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร (Research Funding/Faculty)

2) เกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย The Times Higher Education World University Rankings ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ Research income: (รายได้จากการวิจัย), Research productivity: (ผลงานการวิจัย), Citations (research influence): การอ้างอิง (อิทธิพลการวิจัย พิจารณาถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ จากจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย)

3) เกณฑ์การจัดอันดับ UI Green Metric University Ranking ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ จำนวนเงินวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานสะอาด, สังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (3 ปีย้อนหลัง), จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด (3 ปีย้อนหลัง), จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม,

พลังงานสะอาด, สังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (3 ปีย้อนหลัง), จำนวน Startup ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานสะอาด, สังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4) เกณฑ์การจัดอันดับ U-Multirank World University Rankings ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ Citation rate (อัตราอ้างอิง), research publications(absolute numbers) (ผลงานวิจัย), Research publications (size-normalized) (สิ่งพิมพ์วิจัย), External research income (รายได้จากการวิจัยภายนอก), income from private sources (รายได้จากแหล่งเอกชน), patents awarded (absolute numbers) (สิทธิบัตรที่ได้รับรางวัล), patents awarded(size-normalized) (สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน), industry co-patents (สิทธิบัตรร่วมอุตสาหกรรม), income from continuous professional development (รายได้จากการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง)

5) เกณฑ์การจัดอันดับ QS World University Rankings ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ Citations per faculty : พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนอาจารย์ แหล่งที่มาผลงานวิชาการที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลคือ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุด

6) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ตัวชี้วัดด้านวิจัย ได้แก่ จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม, จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย, การตีพิมพ์การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ, จำนวน Citation ฐานข้อมูล Scopus, จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ขอขึ้นจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในและต่างประเทศ

## 2. แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการทำงานวิจัยของบุคลากรทุกระดับ ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้ อุดหนุนทุนวิจัย, พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย, สนับสนุนให้นักวิจัยได้มีประสบการณ์ทำวิจัย นำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ, สนับสนุนรางวัลให้กับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จดีเยี่ยม, สนับสนุนการขอสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ, วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการด้านการวิจัย พร้อมทั้งจัดทำประกาศด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย 2) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 4) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีนโยบายกำหนดให้คณะ วิทยาลัย ที่ประสงค์จะสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดให้จัดสรรเงินรายได้ร้อยละ 5 เป็นงบสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะ วิทยาลัย หากกำหนดประเภททุน คุณสมบัติ และ/หรือ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สนับสนุนงบประมาณเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับคณะ วิทยาลัย นั้นๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานออกประกาศเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ วิทยาลัย จำนวน 54 เรื่อง

## วิธีดำเนินการ

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
5. แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

### 3.1 ขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์

ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่า เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

### 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร : ประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะ จำนวน 58 เรื่อง

กลุ่มตัวอย่าง : ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง

### 3.3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับของมหาวิทยาลัยนเรศวร จากข้อมูลของผู้ประสานงานวิจัยคณะส่งให้กองการวิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบ และประกาศฉบับลงนามที่กองกฎหมายเวียนแจ้ง

### 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตารางเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์ได้สร้างขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับของมหาวิทยาลัยนเรศวร

### 3.5 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรนี้ ผู้วิเคราะห์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานนโยบายและแผน กองการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี

### 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยการใช้เทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล

## ผลการศึกษาวិเคราะห์

จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยนำมาเปรียบเทียบความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

ตารางที่ 1 ประกาศด้านการบริหารจัดการงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ: แยกตามกลุ่มสาขา

ระดับมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ระดับคณะ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
ประกาศ จำนวน 4 เรื่อง ภายใต้การบริหารจัดการของกองการวิจัยและนวัตกรรม	ประกาศ จำนวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 เรื่อง 2. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง 4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จำนวน 2 เรื่อง 5. คณะโลจิสติกส์ฯ จำนวน 2 เรื่อง	ประกาศ จำนวน 19 เรื่อง ประกอบด้วย 1. คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง 2. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง 3. คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 เรื่อง 5. คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 เรื่อง 6. คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง 7. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 เรื่อง	ประกาศ จำนวน 18 เรื่อง ประกอบด้วย 1. คณะบริหารธุรกิจฯ จำนวน 5 เรื่อง 2. คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง 3. วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 3 เรื่อง 4. คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง 5. คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง 6. คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มสาขาที่มีการจัดทำประกาศเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมากที่สุด คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 19 เรื่อง รองลงมา คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 18 เรื่อง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 17 เรื่อง และส่วนกลาง จำนวน 4 เรื่อง ตามลำดับ

ตารางที่ 2 เงินอุดหนุนการวิจัย : แยกตามกลุ่มสาขา

ระดับมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ระดับคณะ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
1. การให้ทุนมี 2 ประเภท (1) นักวิจัยหน้าใหม่ : ไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ (2) นักวิจัยที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ	1. มีการให้ทุน 7 ประเภท (1) นักวิจัยหน้าใหม่ : ไม่เกิน 20,000-100,000 บาทต่อโครงการ (2) ทุนนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย : ไม่เกิน 100,000-125,000 บาทต่อโครงการ (3) ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุน	1. มีการให้ทุน 5 ประเภท (1) นักวิจัยหน้าใหม่ : ไม่เกิน 25,000-180,000 บาทต่อโครงการ (2) ทุนนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย : ไม่เกิน 60,000-180,000 บาทต่อโครงการ (3) ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการ	1. มีการให้ทุน 9 ประเภท (1) นักวิจัยหน้าใหม่ : ไม่เกิน 10,000-100,000 บาทต่อโครงการ (2) ทุนนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย : ไม่เกิน 100,000-บาทต่อโครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ระดับคณะ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ	จากแหล่งทุนภายนอก : ไม่เกิน 25,000 บาทต่อโครงการ (4) ทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม : ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ (5) ทุนเพื่อการร่วมทำวิจัยกับภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก (Co-funding) : แบ่งสัดส่วนการจ่าย : กองวิจัยฯ 25% : คณะ 25% : แหล่งทุน 50% (6) โครงการวิจัยพื้นฐาน : ไม่เกิน 20,000-100,000 บาทต่อโครงการ (7) โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือเป็นโครงการวิจัยที่บูรณาการข้ามศาสตร์ : ไม่เกิน 20,000-30,000 บาทต่อโครงการ	สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก : ไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ (4) ทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม : ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ (5) ทุนเพื่อการร่วมทำวิจัยกับภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก (Co-funding) : แบ่งสัดส่วนการจ่าย : กองวิจัยฯ 25% : คณะ 25% หรือไม่เกิน 125,000 บาท : แหล่งทุน 50%	(3) ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก : ไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ (4) โครงการวิจัยพื้นฐาน : ไม่เกิน 20,000-100,000 บาทต่อโครงการ (5) ทุนวิจัยเต็มรูปแบบ : ไม่เกิน 20,000-100,000 บาทต่อโครงการ (6) ทุนวิจัยหลักสูตร : ไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ (7) ทุนวิจัยกลุ่มสาขาวิชา : ไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ (8) ทุนวิจัยแบบเอกสารหรืองานสร้างสรรค์ : ไม่เกิน 10,000-15,000 บาทต่อโครงการ (9) ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน : ไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ
2. ตัวชี้วัด (1) สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (4) ตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1) (กลุ่มมนุษยศาสตร์) (5) เผยแพร่ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ (งานสร้างสรรค์ )	2. ตัวชี้วัด (1) สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือตามประกาศ กพอ. (4) ตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1) (5) เผยแพร่ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ (งานสร้างสรรค์ ) (6) ร่วมทุนกับภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก	2. ตัวชี้วัด (1) สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือตามประกาศ กพอ. (4) ตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1) (5) เผยแพร่ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ (งานสร้างสรรค์ ) (6) ร่วมทุนกับภาคเอกชน (7) พัฒนานวัตกรรมอยู่ในระดับTRL	2. ตัวชี้วัด (1) สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ หรือตามประกาศ กพอ. (4) ตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1) (5) เผยแพร่ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ (งานสร้างสรรค์ ) (6) ตีพิมพ์ในProceedings ขึ้นไป (7) ร่วมทุนกับภาคเอกชน

ระดับมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ระดับคณะ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
3. รอบการทำ สัญญา จำนวน 1 รอบ ตาม ปีงบประมาณ	3. รอบการทำสัญญา จำนวน 1-2 รอบ ตาม ปีงบประมาณ	3. รอบการทำสัญญา จำนวน 1-2 รอบ ตาม ปีงบประมาณ	3. รอบการทำสัญญา จำนวน 1-2 รอบ ตาม ปีงบประมาณ

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มสาขาที่มีการแบ่งประเภทย่อยมากที่สุด คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 9 ประเภท รองลงมา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 ประเภท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5 ประเภท และ ส่วนกลาง จำนวน 2 ประเภท ตามลำดับ

### ตารางที่ 3 เงินอุดหนุนการวิจัย : สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย

ประเภททุน	การสนับสนุนงบประมาณขึ้นอยู่กับ กรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความสอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานประกันคุณภาพฯ
1. นักวิจัยหน้าใหม่	สนับสนุนตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท ต่อโครงการ	(1) สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร	-UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย
2. นักวิจัยที่ยังไม่มีตำแหน่งทาง วิชาการ	สนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาท ต่อ โครงการ	(3) ตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติ ตาม ประกาศ กพอ./ สกอ.	-U-Multirank : ด้าน วิจัย
3. นักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้าน การวิจัย	สนับสนุนตั้งแต่ 60,000-180,000 บาท ต่อโครงการ	(4) ตีพิมพ์ระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1)	-QS World University Rankings : ด้านวิจัย
4. โครงการวิจัยพื้นฐาน	สนับสนุนตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท ต่อโครงการ	(5) เผยแพร่ ระดับชาติ-ระดับ นานาชาติ (งาน สร้างสรรค์ )	-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย
5. โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การวิจัยการพัฒนา ประเทศ และยุทธศาสตร์การวิจัย ของมหาวิทยาลัยหรือเป็น โครงการวิจัยที่บูรณาการข้าม ศาสตร์	สนับสนุนตั้งแต่ 20,000-30,000 บาท ต่อโครงการ	(6) ตีพิมพ์ใน Proceedings ขึ้นไป	- EdPEx : ด้านวิจัย
6. ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการ สอน	สนับสนุนไม่เกิน 20,000 บาท ต่อ โครงการ		
7. ทุนวิจัยเต็มรูปแบบ	สนับสนุนตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท ต่อโครงการ		
8. ทุนวิจัยหลักสูตร	สนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ โครงการ		
9. ทุนวิจัยกลุ่มสาขาวิชา	สนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท ต่อ โครงการ		
10. ทุนวิจัยแบบเอกสารหรืองาน สร้างสรรค์	สนับสนุนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท ต่อโครงการ		

ประเภททุน	การสนับสนุนงบประมาณขึ้นอยู่กับ กรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความสอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานประกันคุณภาพฯ
11. ทุนพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุน จากแหล่งทุนภายนอก	สนับสนุนตั้งแต่ 10,000-25,000 บาท ต่อโครงการ	ร่วมทุนกับ ภาคเอกชนและ หน่วยงานภายนอก	
12. ทุนเพื่อการร่วมทำวิจัยกับ ภาคเอกชนและหน่วยงาน ภายนอก (Co-funding)	โดยแบ่งสัดส่วนการสนับสนุนออกเป็น 3 ส่วน คือ กองการวิจัยและนวัตกรรม (ส่วนกลาง) 25% : คณะ/วิทยาลัย 25% หรือไม่เกิน 125,000 บาท : แหล่งทุน 50%		
13. ทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม	สนับสนุนไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ โครงการ	พัฒนานวัตกรรมอยู่ ในระดับ TRL 6	

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยมีการแบ่งประเภททุนไว้ จำนวน 13 ประเภท โดยประเภททุนที่สนับสนุนสูงสุด คือ ทุนวิจัยกลุ่มสาขา สนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ รองลงมา คือ นักวิจัยที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาท ต่อโครงการ และน้อยที่สุด คือ ทุนวิจัยแบบเอกสารหรือ งานสร้างสรรค์ สนับสนุนตั้งแต่ 10,000-15,000 บาทต่อโครงการ

#### ตารางที่ 4 สนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย : แยกตามกลุ่มสาขา

ระดับมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ระดับคณะ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
1. ให้รางวัลตีพิมพ์ ระดับนานาชาติใน ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science (1) Q1=10,000 บาท (2) Q2=7,500บาท (3) Q3=5,000 บาท	1. ให้รางวัลตีพิมพ์ 1.1 ระดับนานาชาติ (1) Q1=5,000-10,000 บาท (2) Q2=4,000-7,500 บาท (3) Q3=3,000-5,000 บาท (4) Q4=2,500-5,000 บาท	1. ให้รางวัลตีพิมพ์ 1.1 ระดับนานาชาติ (1) Q1=5,000-10,000 บาท (2) Q2=4,000-7,500 บาท (3) Q3=3,000-5,000 บาท (4) Q4=2,000-4,500 บาท	1. ให้รางวัลตีพิมพ์ 1.1 ระดับนานาชาติ (1) Q1=5,000-50,000 บาท (2) Q2=5,000-35,00 บาท (3) Q3=5,000-10,000 บาท (4) Q4=5,000 บาท
	(5) วารสารตามประกาศ กพอ.= 2,000-3,000 บาท 1.2 รางวัลตีพิมพ์ระดับชาติ (1) TCI กลุ่ม 1 = 1,500 -2,000 บาท (2) TCI กลุ่ม 2 = 1,000 บาท	(5) วารสารตามประกาศ กพอ.=2,000-4,000 บาท 1.2 รางวัลตีพิมพ์ระดับชาติ (1) TCI กลุ่ม 1 = 1,000 - 3,000 บาท (2) TCI กลุ่ม 2 = 1,500- 2,000 บาท	(5) วารสารตามประกาศ กพอ./ สกอ.=2,000-5,000บาท 1.2 รางวัลตีพิมพ์ระดับชาติ (1) TCI กลุ่ม 1 = 1,000-3,000 บาท (2) TCI กลุ่ม 2 = 1,500 บาท 1.3 รางวัลการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์=1,000 บาท

ระดับมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ระดับคณะ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
2. สนับสนุนค่า ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ (Page Charge) Q1- Q3=30,000 บาท	2. สนับสนุนค่าตีพิมพ์(Page Charge) 2.1 ระดับนานาชาติ (1) Q1=5,000-30,000 บาท (2) Q2=4,000-20,000 บาท (3) Q3=3,000-10,000 บาท (4) Q4=2,500 บาท (5) วารสารตามประกาศ กพอ.=2,000 บาท 2.2 ระดับชาติ (1) TCI กลุ่ม 1 = 1,500 บาท (2) TCI กลุ่ม 2 = 1,000 บาท	2. สนับสนุนค่าตีพิมพ์(Page Charge) 2.1 ระดับนานาชาติ (1) Q1=5,000-70,000 บาท (2) Q2=5,000-70,000 บาท (3) Q3=5,000-70,000 บาท (4) Q4=5,000 บาท 2.2 ระดับชาติ (1) TCI กลุ่ม 1 = 5,000 บาท (1) TCI กลุ่ม 2 = 5,000 บาท	2. สนับสนุนค่าตีพิมพ์(Page Charge) 2.1 ระดับนานาชาติ (1) Q1=15,000-40,000 บาท (2) Q2=15,000-30,000 บาท (3) Q3=15,000-25,000 บาท (4) Q4=15,000-20,000 บาท 2.2 ระดับชาติ (1) TCI กลุ่ม 1 = 10,000- 20,000 บาท (2) TCI กลุ่ม 2 = 10,000- 20,000 บาท
-	-	3. ค่าพิสูจน์อักษรระดับ นานาชาติ =2,000 บาท	3. ค่าแปลบทความระดับ นานาชาติ =5,000-15,000 บาท
-	-	4. ค่าธรรมเนียมการยื่น ตีพิมพ์ (Submission Fee)=10,000 บาท	-
-	-	-	4. ค่าตีพิมพ์หนังสือหรือตำราตาม หลักเกณฑ์ขอตำแหน่งทาง วิชาการ =100,000 บาท
-	3. ให้เลือกเบิกเงินรางวัล หรือค่า ตีพิมพ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 4. Q1-Q3 ต้องผ่านการพิจารณา จากส่วนกลางแล้วไม่ได้รับการ สนับสนุนจึงมาขอที่คณะได้	5. Q1-Q3 ต้องผ่านการ พิจารณาจากส่วนกลางแล้ว ไม่ได้รับการสนับสนุนจึงมา ขอที่คณะได้	5. ในส่วน Q1-Q2 ให้เลือกรับเป็น ค่าตีพิมพ์หรือค่าพิสูจน์อักษรอย่าง ใดอย่างหนึ่ง 6. Q1-Q3 ต้องผ่านการพิจารณา จากส่วนกลางแล้วไม่ได้รับการ สนับสนุนจึงมาขอที่คณะได้
-	-	6. *คณะแพทยศาสตร์และ คณะทันตแพทยศาสตร์ สมทบเงินรางวัลตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ Q1-Q3 หากได้รับการสนับสนุนจาก ส่วนกลางแล้วคณะสมทบ เพิ่มอีก 1 เท่า	7. *คณะบริหารธุรกิจฯ สมทบเงิน รางวัลตีพิมพ์ระดับนานาชาติ Q1- Q3 ตามที่คณะกำหนด



จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มสาขาที่มีการสนับสนุนประเภทรางวัลมากที่สุด คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 4 ประเภท รองลงมา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่วนกลาง จำนวน 2 ประเภท ตามลำดับ

**ตารางที่ 5 สนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย: สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย**

การสนับสนุนงบประมาณขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงาน	เงื่อนไขของหน่วยงาน	ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ
<p>1.รางวัลตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และการนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>1.1 ระดับนานาชาติ แบ่งออกเป็น 2 ฐานข้อมูล ดังนี้</p> <p>1.1.1 ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science ดังนี้</p> <p>(1) Q1= ตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท</p> <p>(2) Q2= ตั้งแต่ 4,000-35,000 บาท</p> <p>(3) Q3= ตั้งแต่ 3,000-10,000 บาท</p> <p>(4) Q4= ตั้งแต่ 2,000-5,000 บาท</p> <p>(5) วารสารตามประกาศ กพอ./สกอ. สนับสนุนตั้งแต่ 2,000-5,000 บาท</p> <p>1.1.2 ระดับชาติ แบ่งตามฐานข้อมูล TCI ดังนี้</p> <p>(1) TCI กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 1,000-3,000 บาท</p> <p>(2) TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 1,000-2,000 บาท</p> <p>1.1.3 รางวัลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สนับสนุน 1,000 บาท</p>	<p>1. ให้เลือกเบิกเงินรางวัล หรือค่าตีพิมพ์ ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่หน่วยงาน กำหนด</p> <p>2. Q1-Q3 ต้องผ่านการพิจารณาจาก ส่วนกลางแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจึงมาขอ ที่คณะได้</p> <p>3. *คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings: ด้านวิจัย</p> <p>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>
<p>2. การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนานาชาติ และระดับชาติ</p> <p>2.1 ระดับนานาชาติ แบ่งออกเป็น 2 ฐานข้อมูล ดังนี้</p> <p>2.1.1 ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science ดังนี้</p> <p>(1) Q1= ตั้งแต่ 5,000-70,000 บาท</p> <p>(2) Q2= ตั้งแต่ 4,000-70,000 บาท</p> <p>(3) Q3= ตั้งแต่ 3,000-70,000 บาท</p> <p>(4) Q4= ตั้งแต่ 2,500-20,000 บาท</p> <p>2.1.2 วารสารตามประกาศ กพอ./สกอ.= 2,000 บาท</p> <p>2.2 ระดับชาติ แบ่งตามฐานข้อมูล TCI ดังนี้</p> <p>(1) TCI กลุ่ม 1 =ตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท</p> <p>(2) TCI กลุ่ม 2 =ตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท</p>	<p>สมทบเงินรางวัลตีพิมพ์ระดับนานาชาติ Q1-Q3 หากได้รับการสนับสนุนจาก ส่วนกลางแล้วคณะ สมทบเพิ่มอีก 1 เท่า หรือตามที่หน่วยงาน กำหนด</p>	
<p>3. ค่าพิสูจน์อักษร/ค่าแปลบทความระดับนานาชาติ สนับสนุนตั้งแต่ 2,000-15,000 บาท</p>		
<p>4. ค่าธรรมเนียมการยื่นตีพิมพ์ (Submission Fee)=10,000 บาท</p>		
<p>5. ค่าตีพิมพ์หนังสือหรือตำราตามหลักเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ =100,000 บาท</p>		

จากตารางที่ 5 พบว่า ภาพรวมการสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยมีการแบ่งประเภทรางวัลไว้จำนวน 5 ประเภท โดยประเภททุนที่สนับสนุนสูงสุด คือ ค่าตีพิมพ์หนังสือหรือตำราตามหลักเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาทต่อผลงาน รองลงมา คือ การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) ระดับนานาชาติ Q1 สนับสนุนตั้งแต่ 5,000-70,000 บาทต่อผลงาน และน้อยที่สุด คือ รางวัลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนไม่เกิน 1,000 บาทต่อผลงาน

ตารางที่ 6 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร : แยกตามกลุ่มสาขา

ระดับมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ระดับคณะ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
1. สนับสนุนเงินรางวัล (1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ =10,000 บาท (2) สิทธิบัตรออกแบบฯ =2,500 บาท (3) อนุสิทธิบัตร =3,000 บาท	1. สนับสนุนเงินรางวัล (1) สิทธิบัตร=3,000-5,000 บาท (2) อนุสิทธิบัตร=3,000 บาท	1. สนับสนุนเงินรางวัล (1) สิทธิบัตร=5,000 บาท (2) อนุสิทธิบัตร =2,000 บาท	1. สนับสนุนเงินรางวัล (1) สิทธิบัตร=20,000 บาท (2) อนุสิทธิบัตร =10,000 บาท
2. ผลงานที่เคยเข้ารับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยแล้วไม่สามารถนำมายื่นขอรับรางวัลได้อีก	2. ขั้นตอนการขอรับทุนสามารถยื่นขอที่คณะได้เลย	2. ขั้นตอนการขอรับทุนสามารถยื่นขอที่คณะได้เลย	2. ขั้นตอนการขอรับทุนสามารถยื่นขอที่คณะได้เลย

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มสาขาที่มีการสนับสนุนเงินรางวัลมากที่สุด คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ รองลงมา ส่วนกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลำดับ

ตารางที่ 7 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร : สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย

การสนับสนุนงบประมาณขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงาน	เงื่อนไขของหน่วยงาน	ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพฯ
1. รางวัลผลงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีการสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ =ตั้งแต่ 3,000-20,000 บาท 1.2 สิทธิบัตรออกแบบ =ไม่เกิน 2,500 บาท 1.3 อนุสิทธิบัตร =ตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท	1. ผลงานที่เคยเข้ารับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยแล้วไม่สามารถนำมายื่นขอรับรางวัลได้อีก 2. ขั้นตอนการขอรับทุนสามารถยื่นขอที่คณะได้เลย	-U-Multirank : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEx : ด้านวิจัย

จากตารางที่ 7 พบว่า ภาพรวมการสนับสนุนรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีการแบ่งประเภทรางวัลไว้ จำนวน 3 ประเภท โดยประเภททุนที่สนับสนุนสูงสุด คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สนับสนุนตั้งแต่ 3,000-20,000 บาทต่อผลงาน รองลงมา คือ อนุสิทธิบัตร สนับสนุนตั้งแต่ 2,000-10,000 บาทต่อผลงาน และน้อยที่สุด คือ สิทธิบัตรออกแบบ สนับสนุนไม่เกิน 2,500 บาทต่อผลงาน

ตารางที่ 8 สนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ : แยกตามกลุ่มสาขา

ระดับมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ระดับคณะ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
1. สนับสนุนครั้งหนึ่งตามที่ จ่ายจริง 2. สนับสนุนอาจารย์ 1 คน ต่อ 1 ผลงานวิจัย	1. สนับสนุนอาจารย์ตามที่จ่าย จริงไม่เกิน 10,000-50,000 บาท	1. สนับสนุนไปต่างประเทศ (1) อาจารย์ตามที่จ่ายจริงไม่ เกิน 25,000-100,000 บาท (2) สายสนับสนุนตามที่จ่าย จริงไม่เกิน 50,000 บาท (3) สนับสนุนในประเทศจ่าย จริงไม่เกิน 10,000 บาท	1. สนับสนุนอาจารย์ตามที่ จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท โดยแยกประเภทประเทศดังนี้ (1) ประเภท ก 40,000 บาท (2) ประเภท ข 30,000 บาท (3) ประเภท ค 20,000 บาท (4) ประเภท ง 50,000 บาท (5) ประเภท จ 45,000 บาท
3. เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ต้องได้รับการตอบรับการ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ภายใน 3 ปี และเป็นชื่อ แรก(First Author)หรือชื่อ ผู้พิมพ์หลัก (Corresponding Author) 4. อ้างอิงตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ	2. หากได้รับทุนสนับสนุนการ เดินทางไปนำเสนอต่างประเทศ แล้ว จะไม่สามารถขอรับเงิน รางวัลการตีพิมพ์ได้	2. ถ้าไม่ตีพิมพ์ภายใน 2 ปีจะ ไม่สามารถขอรับทุนไป นำเสนอผลงานได้อีกเป็น ระยะเวลา 3 ปี 3. ถ้าไม่ตีพิมพ์ภายใน 3 ปีจะ ไม่สามารถขอรับทุนไป นำเสนอผลงานได้อีกเป็น ระยะเวลา 5 ปี	2. เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ภายใน 3 เดือนต้อง แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ ผลงานวิจัย

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มสาขาที่มีการสนับสนุนงบประมาณการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองลงมา กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลำดับ น้อยที่สุด คือ ส่วนกลางสนับสนุนครั้งหนึ่งตามที่จ่ายจริง

ตารางที่ 9 สนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ : สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย

การสนับสนุนงบประมาณขึ้นอยู่กับกรอบ วงเงินของแต่ละหน่วยงาน	เงื่อนไขของหน่วยงาน	ความสอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานประกันคุณภาพฯ
1. สนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ แบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.1 เดินทางต่างประเทศ (1) บุคลากรสายวิชาการ สนับสนุน 1 คน ต่อ 1 ผลงานวิจัย ตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท หรือ ครั้งหนึ่งตามที่จ่ายจริง	1. อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ 2. หากได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอ ต่างประเทศแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินรางวัลการ ตีพิมพ์ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน	- UI Green Metric World University Ranking : หมวด 6 ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านการวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย

การสนับสนุนงบประมาณขึ้นอยู่กับกรอบ วงเงินของแต่ละหน่วยงาน	เงื่อนไขของหน่วยงาน	ความสอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานประกันคุณภาพฯ
<p>(2) บุคลากรสายสนับสนุน 1 คนต่อ 1 ผลงานวิจัย = 50,000บาท</p> <p>1.2 เดินทางในประเทศ สนับสนุน 10,000 บาท</p> <p>ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน</p>	<p>3. เมื่อเดินทางกลับมาแล้วต้องได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติภายใน 3 ปี และเป็นชื่อแรก (First Author)หรือชื่อผู้พิมพ์หลัก(Corresponding Author)</p> <p>4. เมื่อเดินทางกลับมาแล้วภายใน 3 เดือนต้องแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>5. ถ้าไม่ตีพิมพ์ภายใน 2 ปีจะไม่สามารถขอรับทุนไปนำเสนอผลงานได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>6. ถ้าไม่ตีพิมพ์ภายใน 3 ปีจะไม่สามารถขอรับทุนไปนำเสนอผลงานได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน</p>	<p>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p> <p>- Reinventing University : ด้านวิจัย</p>

จากตารางที่ 9 พบว่า ภาพรวมการสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีการแบ่งการสนับสนุนการเดินทาง จำนวน 2 ประเภท คือ เดินทางต่างประเทศ และในประเทศ ส่วนใหญ่จะสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท และ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน ไม่เกิน 50,000 บาท

## สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร สรุปผลได้ดังนี้

### 5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 การจัดสรรทุนวิจัยภาพรวมของมหาวิทยาลัย มี 13 ประเภททุน ได้แก่ (1) นักวิจัยหน้าใหม่ (2) นักวิจัยที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ (3) นักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย (4) โครงการวิจัยพื้นฐาน (5) โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือเป็นโครงการวิจัยที่บูรณาการข้ามศาสตร์ (6) ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน (7) ทุนวิจัยเต็มรูปแบบ (8) ทุนวิจัยหลักสูตร (9) ทุนวิจัยกลุ่มสาขาวิชา (10) ทุนวิจัยแบบเอกสารหรืองานสร้างสรรค์ (11) ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (12) ทุนเพื่อการร่วมทำวิจัยกับภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก (Co-funding) (13) ทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โดยสนับสนุนทุนตั้งแต่ 10,000-300,000 บาท ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ คือ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ระดับชาติ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมทุนกับภาคเอกชน

5.1.2 การสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภาพรวมของมหาวิทยาลัย มี 5 ประเภท ได้แก่ (1) รางวัลตีพิมพ์ (2) สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) (3) ค่าพิสูจน์อักษร/ค่าแปลบทความ (4) ค่าธรรมเนียมการยื่นตีพิมพ์ (Submission Fee) (5) ค่าตีพิมพ์หนังสือหรือตำราตามหลักเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนตั้งแต่ 1,000-100,000 บาท ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ คือ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือหรือตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

5.1.3 การสนับสนุนรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาภาพรวมของมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท ได้แก่ (1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (2) สิทธิบัตรออกแบบ (3) อนุสิทธิบัตร สนับสนุนตั้งแต่ 2,500 – 30,000 บาท ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ คือ จดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

5.1.4 การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศภาพรวมของมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท คือ (1) ค่าเดินทางต่างประเทศ สนับสนุนตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท หรือ ครึ่งหนึ่งตามที่จ่ายจริง และ (2) เดินทางในประเทศ สนับสนุน 10,000 บาท ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ คือ เมื่อเดินทางกลับมาแล้วต้องได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติภายใน 2-3 ปี และเป็นชื่อแรก (First Author) หรือชื่อผู้รับผิดชอบหลัก (Corresponding Author) ถ้าไม่ตีพิมพ์ภายใน 2 ปี จะไม่สามารถขอรับทุนไปนำเสนอผลงานได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี และ ถ้าไม่ตีพิมพ์ภายใน 3 ปี จะไม่สามารถขอรับทุนไปนำเสนอผลงานได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

5.1.5 นำตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในประกาศระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ วิทยาลัยมาเปรียบเทียบความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า มีความคุ้มค่ารองรับการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย (ด้านวิจัย) ได้แก่ UI-Green Metric World University Ranking, U-Multirank, QS World University Ranking, Time Higher Education World University Ranking และ EdPEX ในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณตามประกาศในข้อ 1-4 ขึ้นอยู่กับนโยบายและกรอบเงินของแต่ละหน่วยงาน

### 5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

### 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าทางกองการวิจัยและนวัตกรรมมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามประกาศที่เกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยจนทำให้ได้ข้อเท็จจริงว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของประกาศ และสามารถชี้แจงได้ว่าเงินทุนวิจัยนั้น มีความคุ้มค่าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงประกาศด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

2) กองการวิจัยและนวัตกรรมควรเพิ่มระบบจัดเก็บข้อมูลและสืบค้นหลักฐาน ตัวชี้วัดที่เป็น KPI ของโครงการที่ได้รับทุนทั้งระดับสถาบันและระดับคณะในระบบบริหารโครงการวิจัย

3) กองการวิจัยและนวัตกรรมควรมีการวิเคราะห์การติดตามผลปฏิบัติงานตามประกาศด้านการวิจัยทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ

## ภาคผนวก ก

### สรุปภาพรวมการจัดทำประกาศการวิจัยระดับคณะ ประจำปี 2561-2565

การจัดหมวดหมู่	ประกาศ (เรื่อง)	ผลดำเนินงาน
<b>ส่วนกลาง</b>	<b>4</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย (ประเภทเงินรายได้)	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และ 20 กรกฎาคม 2564
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
<b>ส่วนคณะ</b>	<b>54</b>	
<b>1. คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	<b>4</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
4. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	1	เข้าข่ายกรณีที่ 2 อนุมัติให้คณะจัดทำประกาศของคณะ ประกาศใช้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
<b>2. คณะวิทยาศาสตร์</b>	<b>4</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนเพื่อการร่วมทำวิจัยกับภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก คณะวิทยาศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

การจัดหมวดหมู่	ประกาศ (เรื่อง)	ผลดำเนินงาน
<b>3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ</b>	<b>2</b>	
1. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	1	เข้าข่ายกรณีที่ 2 อนุมัติให้คณะจัดทำประกาศของคณะ ประกาศใช้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
<b>4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</b>	<b>4</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ของบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
<b>5. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน</b>	<b>2</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากร คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
<b>6. คณะแพทยศาสตร์</b>	<b>4</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์รางวัลตีพิมพ์ และรางวัลสมทบบทความในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564



การจัดหมวดหมู่	ประกาศ (เรื่อง)	ผลดำเนินงาน
<b>7. คณะพยาบาลศาสตร์</b>	<b>2</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
<b>8. คณะสหเวชศาสตร์</b>	<b>4</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสหเวชศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนค่าพิสูจน์อักษรบทความวิชาการภาษาอังกฤษ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
<b>9. คณะสาธารณสุขศาสตร์</b>	<b>3</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ณ ต่างประเทศ ของพนักงานสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565
<b>10. คณะเภสัชศาสตร์</b>	<b>3</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมทุนวิจัย (Co-funding) คณะเภสัชศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564
<b>11. คณะทันตแพทยศาสตร์</b>	<b>2</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสมทบการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

การจัดหมวดหมู่	ประกาศ (เรื่อง)	ผลดำเนินงาน
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
<b>12. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร</b>	<b>5</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ ค่าพิสูจน์อักษร ค่าแปล การให้รางวัลตีพิมพ์การให้รางวัลสมทบการตีพิมพ์ และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
5. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเงินรางวัลที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	1	ร่าง เข้ากก.กลั่นกรอง เดือนธันวาคม 2564
<b>13. คณะมนุษยศาสตร์</b>	<b>3</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนการแปลและการตรวจภาษาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์	1	ร่าง เข้ากก.กลั่นกรอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
<b>14. คณะสังคมศาสตร์</b>	<b>4</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะสังคมศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์และค่าตีพิมพ์สำหรับคณะสังคมศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

การจัดหมวดหมู่	ประกาศ (เรื่อง)	ผลดำเนินงาน
<b>15. คณะนิติศาสตร์</b>	<b>2</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค เอเชีย และระดับนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
<b>16. วิทยาลัยนานาชาติ</b>	<b>3</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยนานาชาติ	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลสมทบการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557
<b>17. คณะศึกษาศาสตร์</b>	<b>2</b>	
1. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ คณะสำหรับคณาจารย์	1	เข้าข่ายกรณีที่ 2 อนุมัติให้คณะจัดทำประกาศของคณะ ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
2. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565
2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565
<b>18. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>	<b>1</b>	
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	1	ร่าง เข้าก.ก.ลั่นกรอง เดือนมีนาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

**หมายเหตุ :** ขั้นตอนการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านการวิจัย)

- กรณีที่ 1 ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
- กรณีที่ 2 ประกาศคณะ วิทยาลัย (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
- กรณีที่ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยระดับคณะ วิทยาลัย (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะได้ที่

<https://www.research.nu.ac.th/thnew/download/index.php?dl=DL1>

## ภาคผนวก ข

สรุปผลเปรียบเทียบข้อมูลประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบัน กับ ประกาศระดับคณะ จำนวน 58 ฉบับ ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความแตกต่างและความคุ้มค่าประกาศเงินอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ของส่วนกลางและระดับคณะ/วิทยาลัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง เงิน อุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้	กองการวิจัยและ นวัตกรรม	<p><u>ส่วนกลาง</u></p> <p>1. ประเภทการให้ทุนวิจัย มี 2 ประเภทหลัก</p> <p>1.1 นักวิจัยหน้าใหม่ หมายถึง นักวิจัยที่ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุน ให้ทุนไม่เกิน 220,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.2 นักวิจัยที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ให้ทุนไม่เกิน 220,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>3. ตัวชี้วัดแยกตามด้านของงานวิจัย ดังนี้</p> <p>3.1 งานวิจัยทางด้านวิทย์เทคโนโลยี หรือวิทย์สุขภาพ</p> <p>(1) สิทธิบัตร</p> <p>(2) อนุสิทธิบัตร</p> <p>(3) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science/ Scopus/SJR/Scholar Journal หรือ Book Series หรือ Book chapter</p> <p>4. ทำสัญญา 1 รอบคือ 1 ตุลาคม ตามปีงบประมาณ นักวิจัย 1 ท่านต่อ 1 โครงการจะทำสัญญาโครงการใหม่ก็ต่อเมื่อปิดโครงการเก่าแล้วสัญญา 1 ปี และสามารถขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน หากเกินกำหนดจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงวดคงเหลือได้</p> <p>5. ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับการเรียกตรวจสอบ</p> <p>6. การเบิกจ่าย แบ่งเป็น 3 งวด</p> <p>งวดที่ 1 = 40%</p> <p>งวดที่ 2 = 40%</p> <p>งวดที่ 3 = 20%</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
<p>2. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง เงิน อุดหนุนการวิจัย คณะ วิศวกรรมศาสตร์</p>	<p>คณะ วิศวกรรมศาสตร์</p>	<p><b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมประเภททุน วิจัยเป็น 3 ประเภทหลัก</p> <p>1.1 นักวิจัยหน้าใหม่ หมายถึงบุคลากรสายวิชาการที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง ให้ทุนไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.2 ทุนสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ให้ทุนไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.3 ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ให้ทุนไม่เกิน 25,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2. ตัวชี้วัดแยกตามประเภททุน</p> <p>2.1 ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ตีพิมพ์ระดับชาติ ในฐาน TCI หรือ วารสารนานาชาติ หรือนำเสนอระดับนานาชาติ</p> <p>2.2 ทุนสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย</p> <p>(1) สิทธิบัตร</p> <p>(2) อนุสิทธิบัตร</p> <p>(3) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลWeb of Science/ Scopus/SJR/Scholar Journal หรือ Book Series หรือ Book chapter</p> <p>3. ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ให้เบิกจ่ายค่าดำเนินการตามที่จ่ายจริง</p> <p><b><u>คณะมีความสอดคล้อง</u></b></p> <p>1. ทำสัญญา 1 รอบ ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียกตรวจสอบ</p> <p>3. การเบิกจ่ายทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย แบ่งเป็น 3 งวด = 40% : 40% : 20%</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multitrack : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEx : ด้านวิจัย</p>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
<p>3. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ <a href="#">ร่างฉบับใหม่ 64</a></p>	<p>คณะวิทยาศาสตร์</p>	<p><b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมคำนิยาม</p> <p>1.1 นักวิจัยรุ่นใหม่ หมายถึง อาจารย์จบปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เคยได้ทุนวิจัยภายใน 5 ปี</p> <p>1.2 นักวิจัยที่มีประสบการณ์ หมายถึง อาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในฐานะข้อมูลของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ให้ทุนวิจัย 2 ประเภทหลัก 2.1 ประเภทที่ 1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ให้ทุนไม่เกิน 125,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2.2 ) ประเภทที่ 2 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นบุคลากรของคณะ ให้ทุนไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>3. ตัวชี้วัดแยกตามประเภททุน</p> <p>3.1) ทุนประเภทที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science/Scopus ใน Q1</p> <p>3.2) ทุนประเภทที่ 2 แบ่งตามประเภทของผู้รับทุน</p> <p>3.2.1 ผลงานของนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 หรือวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science หรือ SCOPUS</p> <p>3.2.2 ผลงานของนักวิจัยที่มีประสบการณ์ ต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science หรือ SCOPUS</p> <p>3.2.3 คณะไม่มี สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <p><b><u>คณะมีความสอดคล้อง</u></b></p> <p>1. ทำสัญญา 1 รอบ ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียกตรวจสอบ</p> <p>3. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 3 งวด = 40% : 40% : 20%</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
<p>4. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม คณะ วิทยาศาสตร์</p>	<p>คณะวิทยาศาสตร์</p>	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมประเภททุน วิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ทุนละไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2. กำหนดตัวชี้วัดใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2560 โดยต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ ต่อไปนี้</p> <p>2.1 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้</p> <p>2.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p> <p>2.3 สิทธิบัตร</p> <p>2.4 ซอฟต์แวร์</p> <p>3. คณะเพิ่มรอบการทำสัญญาเป็น 2 รอบ คือ รอบ 1 เดือนตุลาคม ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้ง ละไม่เกิน 6 เดือน</p> <p>รอบ 2 เดือนเมษายน ขยายเวลาได้ 1 ครั้ง ครั้ง ละไม่เกิน 6 เดือน</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ</p> <p>2. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 3 งวด = 40% : 40% : 20%</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>
<p>5. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนทุนเพื่อ การร่วมทำวิจัยกับ ภาคเอกชนและ หน่วยงานภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ (ร่าง 2564)</p>	<p>คณะวิทยาศาสตร์</p>	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมประเภททุน วิจัยโดยพิจารณา จากนักวิจัย 2 กลุ่ม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มที่ 1 นักวิจัยที่ผ่านโครงการสนับสนุนการ พัฒนาข้อเสนอโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ทีมล่าทุน) ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์</li> <li>- กลุ่มที่ 2 นักวิจัยที่มีความพร้อมเชื่อมโยงกับ ภาคเอกชน หรืออยู่ระหว่างเจรจาทำความตกลง การร่วมทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ</li> </ul> <p>- โครงการวิจัยทั้ง 2 กลุ่มต้องมีการเจรจากับ หน่วยงานภายนอก ผู้ร่วมทุนตั้งแต่เริ่ม</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>โครงการวิจัย โดยต้องเป็นหัวหน้าโครงการที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในรอบ 5 ปี</p> <p>2. ให้หน่วยงานภายนอกสนับสนุนเป็นเงินสด (In-cash) หรือสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่มีเงินสด (in-kind) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณที่คณะสนับสนุน</p> <p>3. ตัวชี้วัด</p> <p>3.1 ร่วมกับภาคเอกชนของโครงการและหลักฐานการยื่นขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน NIA, PMU หรือแหล่งทุนที่สนับสนุนการทำวิจัยร่วมภาคเอกชน เพื่อประกอบการปิดโครงการ</p> <p>3.2 ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ที่เกิดขึ้นจากการได้รับทุนนี้ รวมทั้งผลประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>3.3 กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กับคณะ</p> <p>4. การเบิกจ่ายทุนแบ่งออกเป็น 2 งวด = 80 : 20</p> <p>5. <u>ส่วนกลาง</u>จ่ายตามที่แหล่งทุนกำหนด</p> <p>- ปัจจุบันเบิกจ่ายที่กองวิจัย 25% คณะ 25% และแหล่งทุน 50% โดยแหล่งทุนโอนเข้าเงินรับฝากคณะเป็นผู้ทำเบิก</p> <p><b><u>คณะมีความสอดคล้อง</u></b></p> <p>1. ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียกตรวจสอบ</p>	
6. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะเกษตรศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p><b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b></p> <p>1.คณะมีประเภททุนวิจัย 1 ทุน คือ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการโดยไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการจากแหล่งทุนใดๆ ในระยะเวลา 3 ปีงบประมาณย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นขอรับทุน</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p>



รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		<p>2. ให้งบวิจัยโครงการละไม่เกิน 30,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>3. ตัวชี้วัดตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีผลบังคับใช้ในวันที่บทความดังกล่าวได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่</p> <p>3.2.3 คณะไม่มี สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <p>4. การเบิกจ่ายทุนแบ่งออกเป็น 2 งวด 80 : 20</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียกตรวจสอบ</p>	- EdPEX : ด้านวิจัย
7. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมประเภททุน ให้งบวิจัย 3 ประเภทหลัก</p> <p>1.1 นักวิจัยหน้าใหม่ (Rookie) หมายถึง หัวหน้าโครงการวิจัยที่ไม่เคยได้ทุนวิจัยภายในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ในฐานะข้อมูลของมหาวิทยาลัยนับแต่วันที่ยื่นขอให้งบไม่เกิน 30,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.2 โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) หรือการวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Research) ให้งบไม่เกิน 30,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.3 โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือเป็นโครงการวิจัยที่บูรณาการข้ามศาสตร์ ให้งบไม่เกิน 30,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2. ตัวชี้วัดตามที่ระบุในสัญญารับทุน</p> <p>3. การทำสัญญาแบ่งออก 2 รอบ ต่อปีงบประมาณ รอบ 1 : เดือนตุลาคม</p>	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		รอบ 2 : เดือนเมษายน <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง 2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ	
8. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะโลจิสติกส์ และดิจิทัลซัพพลาย เชน	คณะโลจิสติกส์ และดิจิทัลซัพ พลายเชน	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. คณะเพิ่มเติมประเภททุน วิจัยให้ทุนวิจัย 3 ประเภทหลัก 1) นักวิจัยหน้าใหม่ (Rookie) หมายถึง หัวหน้าโครงการวิจัยที่ไม่เคยได้รับการ อนุมัติทุนวิจัยภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง ให้ ทุนไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ 2) โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) หรือ การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Research) ให้ทุนไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ 3. โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ วิจัยการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การวิจัย ของมหาวิทยาลัยหรือเป็นโครงการวิจัยที่บูรณา การข้ามศาสตร์ ให้ทุนไม่เกิน 20,000 บาทต่อ โครงการ 2. ตัวชี้วัดตามที่ระบุในสัญญารับทุน <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง 2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
9. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน การวิจัย คณะ แพทยศาสตร์ (2 ฉบับ)	คณะแพทยศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. คณะมีประเภททุนวิจัย 2 ประเภทหลัก 1.1 นักวิจัยหน้าใหม่ หมายความว่า ไม่เคยได้รับ ทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ให้ทุนละไม่เกิน 180,000 บาทต่อโครงการ 1.2 นักวิจัยที่มีประสบการณ์ หมายความว่า ที่ เคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน ต่างๆ ให้ทุนละไม่เกิน 180,000 บาทต่อ โครงการ 3. ตัวชี้วัด	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>3.1 นักวิจัยหน้าใหม่ ต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science /Scopus/SJR)</p> <p>3.2 นักวิจัยที่มีประสบการณ์ ต้องได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science /Scopus/SJR) อย่างน้อย 1 ผลงานที่เป็น Corresponding Author</p> <p>4. ทำสัญญา 2 รอบ ต่อปีงบประมาณ</p> <p>รอบ 1 : เดือนตุลาคม</p> <p>รอบ 2 : เดือนเมษายน</p> <p>5. หากไม่สามารถได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรหรือไม่สามารถตีพิมพ์ได้จะภายใน 12 เดือนไม่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงวดคงเหลือได้</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียกตรวจสอบ</p> <p>3. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 3 งวด = 40% : 40% : 20%</p> <p>4. กรณีนักวิจัยติดค้างการปิดโครงการวิจัยตามตัวชี้วัดให้ติด Blacklist งดการให้ทุน 2 ปี ทั้งนี้ให้หัวหน้างานวิจัยกำกับดูแลการจัดทำบัญชีรายชื่อ นักวิจัย Blacklist</p>	
10. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมประเภททุน วิจัย มี 3 ประเภท</p> <p>1.1 ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ หมายความว่า หัวหน้าโครงการวิจัยไม่เคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดๆ ในระยะเวลา 3 ปีงบประมาณย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นขอรับทุนละไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.2. ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หมายความว่า หัวหน้าโครงการวิจัยที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ในระยะเวลา 3 ปีงบประมาณย้อนหลังนับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>แต่วันที่ยื่นขอรับทุน ละไม่เกิน 60,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.3 ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2. ตัวชี้วัด</p> <p>2.1 ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 1 หรือวารสารนานาชาติที่ไม่ปรากฏใน Beall's list หรือ Proceedings นานาชาติ</p> <p>2.2 ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 1 ฐาน ACI หรือวารสารนานาชาติตามประกาศ กพอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 หรือ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <p>2.3 ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ต้องได้ข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ และได้รับทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย</p> <p>3. การเบิกจ่ายทุน</p> <p>3.1 นักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย แบ่งเป็น 2 งวด =80% : 20%</p> <p>3.2 ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย แบ่งเป็น 2 งวด =50% : 50%</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียกตรวจสอบ</p>	
11. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย	คณะสหเวชศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะมีประเภททุนวิจัย 1ทุน คือ นักวิจัยรุ่นใหม่ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการที่จบปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรือ</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสหเวชศาสตร์		<p>อาจารย์ใหม่ต้องมีอายุการทำงานไม่เกิน 3 ปี และไม่เคยได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ทุนละไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2. ตัวชี้วัด</p> <p>2.1 ต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI หรือ วารสารนานาชาติภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับทุนวิจัย โดยเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นชื่อหลัก (Corresponding Author) ที่ระบุชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไว้ที่ตำแหน่งที่อยู่ของผู้เขียน</p> <p>2.2. สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร</p> <p>3. การเบิกจ่ายทุนโดยแบ่งเป็น 2 งวด= 80% : 20%</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียกตรวจสอบ</p>	<p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>
12. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์	คณะสหเวชศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะมีประเภททุนวิจัย 1 ทุน โดยผู้ขอรับทุนจะต้องไม่ได้ทุนจากแหล่งทุนอื่น ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในขณะที่ขอรับทุน ให้ทุนละไม่เกิน 80,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2. ตัวชี้วัด</p> <p>2.1. ตัวชี้วัดต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI หรือ วารสารนานาชาติภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับทุนวิจัย</p> <p>2.2 ต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นชื่อหลัก (Corresponding Author) ที่ระบุชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไว้ที่ตำแหน่งที่อยู่ของผู้เขียน</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียกตรวจสอบ</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		3. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 3 งวด = 40% : 40% : 20%	
13. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง เงิน อุดหนุนการวิจัย คณะสาธารณสุข ศาสตร์	คณะสาธารณสุข ศาสตร์	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. คณะมีประเภททุนวิจัย 1 ทุน คือ นักวิจัย หน้าใหม่ หมายถึง พนักงานสายวิชาการที่ไม่เคย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากแหล่งทุน หรือเคย เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยจากทุนแหล่งทุนไม่เกิน 3 โครงการ ให้ทุนละไม่เกิน 25,000 บาทต่อ โครงการ 2. ตัวชี้วัด 2.1 ตัวชี้วัดโครงการวิจัยขั้นต่ำต้องตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 2.2 หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นชื่อหลัก (Corresponding Author) ในนามสังกัดคณะ สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ชื่อเรื่องผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ต้องสอดคล้อง กับผลงานวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุน 3. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 2 งวด = 80% : 20% <b><u>คณะมีความสอดคล้อง</u></b> 1. ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง 2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
14. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม คณะ สาธารณสุขศาสตร์	คณะสาธารณสุข ศาสตร์	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. คณะมีทุนวิจัย 1 ทุน คือทุนพัฒนา สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ให้ทุนละไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ 2. ตัวชี้วัด ต้องได้รับการพัฒนานวัตกรรมอยู่ในระดับ ความพร้อมของเทคโนโลยีสูงสุดสาขานวัตกรรม TRL ระดับ 6 หรือ 7 ขึ้นไป โดยระบุประโยชน์ของ ผลงานนวัตกรรมต่อการนำไปต่อยอดด้านการ วิจัยและพัฒนา และต้องมีต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ 3. 1. การทำสัญญาแบ่งออก 2 รอบ ต่อ ปีงบประมาณ	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>รอบ 1 : เดือนตุลาคม</p> <p>รอบ 2 : เดือนเมษายน</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียกตรวจสอบ</p> <p>3. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 3 งวด = 40% : 40% : 20%</p>	
<p>15. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์</p>	<p>คณะเภสัชศาสตร์</p>	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะมีทุนวิจัย 1 ทุน โดยไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง นับถึงวันสิ้นสุดการยื่นขอรับทุน ให้ทุนละไม่เกิน 80,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2. ตัวชี้วัด</p> <p>2.1.ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1</p> <p>2.2.ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล wed of Science หรือ SCOPUS</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. การทำสัญญา 1 รอบ ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียกตรวจสอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>
<p>16. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมทุนวิจัย (Co-funding) คณะเภสัชศาสตร์</p>	<p>คณะเภสัชศาสตร์</p>	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมการสนับสนุนร่วมทุนวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ที่มีข้อกำหนดเป็นลักษณะร่วมทุน (Co-funding) ตามสัดส่วนที่กำหนด ให้ทุนไม่เกิน 125,000 บาทต่อ โครงการวิจัยต่อ 1 ปี สนับสนุนไม่เกิน 3 ปี</p> <p>2. ตัวชี้วัด</p> <p>2.1. โครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนต้องรับนิสิตระดับปริญญาเอกเพื่อทำวิจัยในช่วงระยะเวลาที่รับทุนอย่างน้อย 1 คน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>2.2. โครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนต้องได้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือผลงานที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ได้ โดยกำหนดไม่เกินเวลา 1 ปีหลังสิ้นสุดระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ รับทุน</p> <p>3. ทำสัญญา 1 โครงการวิจัยต่อ 1 ปี สนับสนุน ไม่เกิน 3 ปี</p> <p>4. หากผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการตาม เงื่อนไขตามที่คณะฯ กำหนดได้ ผู้รับทุนจะไม่ สามารถขอรับทุนวิจัยประเภท Co-funding ได้ อีกเป็นเวลา 3 ปี</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b> การเบิกจ่ายตามที่แหล่งทุนกำหนด</p>	
<p>17. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ การสื่อสาร</p>	<p>คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ การสื่อสาร</p>	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมประเภททุนวิจัย 4 ประเภท คือ</p> <p>1.1 วิจัยเต็มรูปแบบและงานวิจัยสร้างสรรค์ให้ ทุนในครั้งแรกละไม่เกิน 80,000 บาทต่อ โครงการ กรณีเคยเป็นผู้รับทุนมาแล้วไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.2 ทุนวิจัยหลักสูตรให้ทุนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.3 วิจัยกลุ่มสาขาวิชาให้ทุนละไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการโดยมีสัดส่วนนักวิจัย 3-5 คนต่อ โครงการ</p> <p>1.4 วิจัยแบบเอกสาร ให้ทุนละไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2. ตัวชี้วัด แยกตามประเภท</p> <p>2.1 วิจัยเต็มรูปแบบ</p> <p>2.1.1 กรณีหัวหน้าโครงการเป็นผู้รับทุนในครั้ง แรก กำหนดตัวชี้วัดเป็นดังนี้</p> <p>(1) ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ(ฐานข้อมูล Thai- Journal Citation Index (TCI)กลุ่มที่1)</p> <p>(2) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูล ก.พ.อ</p> <p>(3) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่มีค่า Impact Factor(อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus/SJR/ก.พ.อ)</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>



รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>(4) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor(อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus/SJR/ก.พ.อ)</p> <p>(5) Scholar Journal หรือBook Series หรือ Book Chapter (ที่ปรากฏในฐานสากลได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด)</p> <p>(6) ลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/ สิทธิบัตร</p> <p>2.1.2 กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเคยเป็นผู้รับทุนมาแล้ว กำหนดตัวชี้วัดเป็นดังนี้</p> <p>(1) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูลISI/Scopus/SJR/ก.พ.อ</p> <p>(2) Scholar Journal หรือBook Series หรือ Book Chapter (ที่ปรากฏในฐานสากลได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด)</p> <p>(3) ลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/ สิทธิบัตร</p> <p>2.1.3 ทุนวิจัยหลักสูตร กำหนดตัวชี้วัดเป็นดังนี้</p> <p>(1) ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)</p> <p>(2) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูล ก.พ.อ</p> <p>(3) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูลISI/Scopus/SJR/ก.พ.อ</p> <p>2.1.4 วิจัยเอกสาร กำหนดตัวชี้วัดดังนี้</p> <p>(1) ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่1)</p> <p>(2) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ก.พ.อ</p> <p>(3) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูลISI/Scopus/SJR/ก.พ.อ</p> <p>(4) Scholar Journal หรือBook Series หรือ Book Chapter (ที่ปรากฏในฐานสากลได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย)</p> <p>2.1.5. งานวิจัยสร้างสรรค์ กำหนดตัวชี้วัดเป็น ดังนี้</p> <p>(1) งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน ระดับชาติ</p>	

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>(2) งามรสร้างสรรค้ที่ไ้รับการเผยแพร่ในระดับ ความร่วมมือระหว่างประเทศ</p> <p>(3) งามรสร้างสรรค้ที่ไ้รับการเผยแพร่ในระดับ ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ</p> <p>3. การทำสัญญาแบ่งออก 2 รอบ ต่อ ปีงบประมาณ</p> <p>รอบ 1 : เดือนตุลาคม</p> <p>รอบ 2 : เดือนมกราคม</p> <p>4. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 2 งวด = 80% : 20%</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ</p>	
18. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาการเรียนการ สอน คณะ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ การสื่อสาร	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ การสื่อสาร	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมทุนสำหรับโครงการวิจัย พัฒนาการเรียนการสอนที่ดำเนินการเพื่อศึกษา หาคำตอบเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน หรือการแก้ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเรียน การสอนของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการ สอนในแต่ละภาคการศึกษาของคณะ ผู้รับทุน ต้องไม่เคยได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นใด และต้อง ไม่นำโครงการที่ขอรับทุนนี้ไปใช้เพื่อขอรับทุน จากแหล่งทุนอื่น</p> <p>ให้ทุนละไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2. ตัวชี้วัด ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ (ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI กลุ่มที่1)</p> <p>3. ให้ใช้วิธีการเหมาจ่าย จะได้รับเงินเต็มจำนวน เมื่อปิดโครงการวิจัยและตัวชี้วัดอย่างสมบูรณ์</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>
19. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนสนับสนุนการ	คณะมนุษยศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมทุนการทำวิจัยสถาบัน โดย กำหนดการปิดโครงการด้วย KPI คือ</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิจัย และงานวิจัย สร้างสรรค์ คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร		<p>1.1 วิจัยแบบเอกสาร หรืองานสร้างสรรค์ ปิด KPI ด้วย Proceedings ขึ้นไป ทุนละ 10,000 บาท</p> <p>1.2 ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน วิจัยแบบ เอกสาร หรืองานสร้างสรรค์ ปิด KPI ด้วย TCi กลุ่ม 1 ขึ้นไป ทุนละ 15,000 บาท</p> <p>1.3 ทุนสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบบเต็มรูปแบบ ปิด KPI ด้วย Proceedings ขึ้นไป ทุนละ 20,000 บาท</p> <p>1.4 ทุนสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบบเต็มรูปแบบ ปิด KPI TCi กลุ่ม 1 ขึ้นไป ทุน ละ 50,000 บาท</p> <p>2. โดยใช้วิธีhemง่าย จะเบิกทุนได้เมื่อมีการ เผยแพร่หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงาน ตามตัวชี้วัด (KPI) และปิดโครงการไม่เกิน 30 กันยายนของปีงบประมาณ</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <p>1. ทุนสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบบเต็มรูปแบบ ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยาย เวลาได้ 2 ครั้ง</p> <p>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ</p>	<p>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>
20. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 2 ฉบับ	คณะสังคมศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <p>1. คณะเพิ่มเติมประเภททุนเป็น 3 ประเภท คือ</p> <p>1.1. ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ = 100,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.2 ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้าน การวิจัย = 100,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>1.3 ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ การอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ให้ ทุนละไม่เกิน20,000 บาทต่อโครงการ</p> <p>2. คณะเพิ่มเติมตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ</p> <p>2.1 ผู้ขอรับทุนสามารถเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ</p> <p>2.2 ต้องได้ข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับรับการ อุดหนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- U-Multirank : ด้านวิจัย</p> <p>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</p> <p>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</p> <p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>จำนวน 1 ข้อเสนอ และหลักฐานการยื่นสมัคร แหล่งทุนภายนอกสถาบัน</p> <p>3. คณะเพิ่มเติมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ อุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก แบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้</li> <li>- งวดที่ 1 = 80%</li> <li>- งวดที่ 2 = 20%</li> </ul> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</li> <li>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ</li> </ol>	
<p>21. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร</p>	<p>คณะนิติศาสตร์</p>	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะมีการจัดสรรทุน 2 ประเภท คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 นักวิจัยหน้าใหม่ หมายถึง พนักงานสาย วิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร ที่ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจาก แหล่งทุน หรือเคยเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยจาก ทุนแหล่งทุนไม่เกิน 3 โครงการ ทุนละไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ</li> <li>1.2 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นนักวิจัยที่ทำงานวิจัย พื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) หรือ การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Research ทุนละไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ</li> </ol> </li> <li>2. ตัวชี้วัด <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศที่อยู่ใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1</li> <li>2.2 บทความตีพิมพ์ และได้รับการตอบรับการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อในฐานข้อมูล กลุ่มประเทศอาเซียน ACI</li> <li>2.3 บทความตีพิมพ์ หรือได้รับการตอบรับการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ.</li> </ol> </li> <li>3. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 = 50%</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		งวดที่ 2 = 50% <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. ทำสัญญา 1 รอบ ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง 2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ	
22. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง เงิน อุดหนุนการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ	วิทยาลัยนานาชาติ	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. คณะให้ทุนไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ 2. ตัวชี้วัด 2.1 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูลISI/Scopus/SJR/ก.พ.อ 2.2 ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2) 2.3. Scholar Journal หรือBook Series หรือ Book Chapter ที่ปรากฏในฐานข้อมูล web of science หรือ Scopus 2.4 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 3. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 2 งวด= 80% : 20% <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง 2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ 3. กรณีนักวิจัยติดค้างการปิดโครงการวิจัยตาม ตัวชี้วัดไว้ให้ติด Blacklist งดให้ทุน 2 ปีและ หากละทิ้งผลงานให้ติด 3 ปี	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
23. ประกาศคณะ ศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณ รายได้ คณะสำหรับ คณาจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1.คณะมีการจัดสรรทุน 2 ประเภท คือ 1.1 นักวิจัยหน้าใหม่ หมายถึง พนักงานสาย วิชาการ ที่ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือ เคยเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยจากทุนแหล่งทุนไม่ เกิน 3 โครงการ ทุนไม่เกิน 100,000บาทต่อ โครงการ 1.2 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นนักวิจัยที่ทำงานวิจัย พื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) หรือ การวิจัยเชิงทฤษฎี	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>(Theoretical Research)ให้ทุนไม่เกิน 100,000บาทต่อโครงการ</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตัวชี้วัดทั้งระดับชาติและนานาชาติ</li> <li>2. ทำสัญญา 1 รอบ ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</li> <li>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ</li> <li>3. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 3 งวด = 40% : 40% : 20%</li> <li>4. กรณีนักวิจัยติดค้างการปิดโครงการวิจัยตาม ตัวชี้วัดไว้ให้ติด Blacklist งดให้ทุน 2 ปีและ หากละทิ้งผลงานให้ติด 3 ปี</li> </ol>	
24. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์	คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะจัดสรรทุน โครงการวิจัย โดยผู้รับทุน ต้องจบระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เคย ได้รับอนุมัติทุนวิจัยภายในระยะเวลา 5 ปี ให้ทุน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ</li> <li>2. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) หรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science หรือ SCOPUS</li> <li>3. หัวหน้าโครงการวิจัยต้องใส่ Acknowledgment เป็นทุนอุดหนุนวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์</li> </ol> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำสัญญา 1 รอบ ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง</li> <li>2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บหลักฐาน เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสำหรับเรียก ตรวจสอบ</li> <li>3. การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 3 งวด = 40% : 40% : 20%</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>- Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>

ตารางที่ 2 สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความแตกต่างและความคุ้มค่าประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าตีพิมพ์ (Page Charge) และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของส่วนกลางและระดับคณะ/วิทยาลัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทุนสนับสนุนค่า ตีพิมพ์และรางวัล ตีพิมพ์บทความใน วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	กองการวิจัยและ นวัตกรรม	<b>ส่วนกลาง</b> 1. สนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์ระดับ นานาชาติที่อยู่ใน Q1- Q3สำหรับอาจารย์และ นักวิจัย Q1=10,000 บาท Q2=7,500 บาท Q3=5,000 บาท 2. สนับสนุนค่าตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Page charge) Q1-Q3=30,000 บาท 3. ส่งหลักฐานการตอบรับตีพิมพ์พร้อม หลักฐานการจ่ายเงินหรือใบเสร็จรับเงิน 4. บทความต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ มาแล้วไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผลงาน ได้รับการตีพิมพ์ จนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับ เอกสาร 5. การพิจารณาค่า Journal Quartile Score ของวารสารโดยต้องคิดจากปีล่าสุดที่ปรากฏอยู่ใน ฐานข้อมูล ณ วันที่ได้รับตอบรับการตีพิมพ์ 6. กรณีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science และ SJR (SCImago Journal Rank) ให้ผู้ขอรับทุนเลือกเบิกจากฐานใดฐาน หนึ่ง 7. จัดสรรตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings: ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
2. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนเงินรางวัล ตีพิมพ์บทความใน วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ สำหรับคณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. คณะสนับสนุนเฉพาะเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science = 5,000 บาท 2. ไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. คำนิยาม 2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 3. ขั้นตอนการขอรับทุน	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทุนสนับสนุนค่า ตีพิมพ์และรางวัล ตีพิมพ์บทความใน วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. คณะสนับสนุนเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science Q1-Q2=5,000 บาท Q3=3,000 บาท 2. คณะสนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) Q1=30,000 บาท Q2=20,000 บาท Q3=10,000 บาท 3. Q1-Q3ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง แล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจึงมาขอที่คณะได้ 4. ให้เลือกเบิกเงินรางวัล หรือ ค่าตีพิมพ์ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. คำนิยาม 2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 3. ขั้นตอนการขอรับทุน	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEx : ด้านวิจัย
4. ประกาศคณะ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การ รับทุนสนับสนุน รางวัลตีพิมพ์ บทความใน วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	คณะ เกษตรศาสตร์ฯ	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. คณะสนับสนุนเฉพาะเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science หรือ Scopus =4,000 บาท 2. คณะไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) 3. การพิจารณาจัดสรรทุนตามลำดับของผู้ที่ขอ ส่งก่อนได้ก่อน (First come first serve) <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. คำนิยามเพิ่มเติม Scopus 2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 3. ขั้นตอนการขอรับทุน	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEx : ด้านวิจัย
5. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนเงินรางวัล ตีพิมพ์บทความใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ คณะ	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. คณะสนับสนุนเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science Q1=5,000 บาท Q2=4,000 บาท Q3=3,000 บาท Q4=2,500 บาท -วารสารตามประกาศ ก.พ.อ.=2,000 บาท	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEx : ด้านวิจัย



รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปัตยกรรม ศาสตร์		<p>2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ ในฐานะ TCI กลุ่มที่ 1 =1,500 บาท TCI กลุ่มที่ 2 =1,000 บาท</p> <p>3. คณะสนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) ระดับนานาชาติ Q1=5,000 บาท Q2=4,000 บาท Q3=3,000 บาท Q4=2,500 บาท</p> <p>-วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล SJR/Web of Science=2,000 บาท ระดับชาติ ในฐานะ TCI กลุ่มที่ 1 =1,500 บาท TCI กลุ่มที่ 2 =1,000 บาท</p> <p>4. ให้เลือกเบิกเงินรางวัล หรือ ค่าตีพิมพ์ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คำนิยามเพิ่มระดับชาติ</li> <li>2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</li> <li>3. ขั้นตอนการขอรับทุน</li> </ol>	
6. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนเงินรางวัล ตีพิมพ์บทความใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและระดับ นานาชาติ สำหรับ บุคลากร คณะโลจิสติกส์ และดิจิทัลซัพ พลายเซน	คณะโลจิสติกส์ และดิจิทัลซัพ พลายเซน	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะสนับสนุนเฉพาะเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SJR Q1=10,000 บาท Q2=7,500 บาท Q3=5,000 บาท</li> <li>-วารสารตามประกาศ ก.พ.อ.=3,000 บาท</li> <li>2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ ในฐานะ TCI กลุ่มที่ 1 =2,000 บาท TCI กลุ่มที่ 2 =1,000 บาท</li> <li>3. คณะไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge)</li> <li>4. Q1-Q3 ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง แล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจึงมาขอที่คณะได้</li> </ol> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คำนิยามเพิ่มเติมระดับชาติ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 3. ขั้นตอนการขอรับทุน	
7. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทุนสนับสนุนค่า ตีพิมพ์รางวัลตีพิมพ์ และรางวัลสมทบ บทความใน วารสารวิชาการ ระดับชาติ และ นานาชาติ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร	คณะแพทยศาสตร์	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. คณะสนับสนุนเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science Q1=10,000 บาท Q2=7,500 บาท Q3=5,000 บาท Q4=3,000 บาท 2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 =3,000 บาท TCI กลุ่มที่ 2 =1,500 บาท 3. สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) ระดับ นานาชาติ Q1-Q3=70,000 บาท ระดับชาติใน ฐาน TCI กลุ่มที่ 1 - 2 =5,000 บาท 4. Q1-Q3 ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง แล้วได้รับการสนับสนุน. คณะสมทบเพิ่มอีก 1 เท่าของยอดที่ได้รับจากส่วนกลาง 5. ผลงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ส่วนกลางทางคณะจะจ่ายตามประกาศของ คณะ <b><u>คณะมีความสอดคล้อง</u></b> 1. คำนิยามเพิ่มเติมระดับชาติ 2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 3. ขั้นตอนการขอรับทุน	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
8. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนเงินรางวัล ตีพิมพ์บทความ ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติ และ นานาชาติ คณะ พยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาล ศาสตร์	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. คณะสนับสนุนเฉพาะเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science Q1=6,500 บาท Q2=5,500 บาท Q3-Q4=4,500 บาท -วารสารตามประกาศ ก.พ.อ.=2,000 บาท 2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 =2,500 บาท	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>TCI กลุ่มที่ 2 =2,000 บาท</p> <p>3. ไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge)</p> <p>4. Q1-Q3ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลางแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล หากได้ค่า Page charge จากส่วนกลางแล้วจะเบิกเงินรางวัลจากคณะไม่ได้</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คำนิยามเพิ่มเติมระดับชาติ</li> <li>2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</li> <li>3. ขั้นตอนการขอรับทุน</li> </ol>	
9. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์	คณะสหเวชศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะสนับสนุนเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science</li> <li>Q1=5,000 บาท</li> <li>Q2=4,000 บาท</li> <li>Q3=3,000 บาท</li> <li>Q4=2,000 บาท</li> <li>2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ</li> </ol> <p>ในฐานะ</p> <p>TCI กลุ่มที่ 1 =1,000 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) ระดับนานาชาติ Q1-Q4=5,000 บาท</li> <li>4. Q1-Q3ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลางแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจึงมาขอที่คณะได้</li> </ol> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คำนิยามเพิ่มเติมระดับชาติ</li> <li>2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</li> <li>3. ขั้นตอนการขอรับทุน</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>
10. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์อักษรบทความวิชาการภาษาอังกฤษภาควิชา	คณะสหเวชศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะสนับสนุนเฉพาะค่าพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ วารสารตามประกาศ ก.พ.อ.= 2,000 บาท</li> <li>2. ไม่สนับสนุนเงินรางวัลและค่าตีพิมพ์</li> <li>3. ขั้นตอนการขอรับทุนสามารถยื่นขอที่คณะได้เลย</li> </ol> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คำนิยาม</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์		2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน	
11. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราการสนับสนุน ค่าตีพิมพ์และรางวัล ตีพิมพ์บทความใน วารสารวิชาการ สิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตร คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร (แยก วิเคราะห์ 2 ประกาศ)	คณะเภสัชศาสตร์	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. คณะสนับสนุนเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science Q1=7,000 บาท Q2=5,500 บาท Q3=4,000 บาท 2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ ในฐานะ TCI กลุ่มที่ 1 =3,000 บาท TCI กลุ่มที่ 2 =2,000 บาท 3. สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) ระดับ นานาชาติ Q1-Q3 = 30,000 บาท 4. เพิ่มเติมการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่น ตีพิมพ์ (Submission Fee) 10,000 บาท 5. Q1-Q3 ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง แล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจึงมาขอที่คณะหรือ ได้รับการสนับสนุนในจำนวนเงินที่ต่ำกว่า ประกาศคณะให้สามารถเบิกส่วนต่างได้ <b><u>คณะมีความสอดคล้อง</u></b> 1. คำนิยามเพิ่มเติมระดับชาติ 2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 3. ขั้นตอนการขอรับทุน	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
12. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ จ่ายเงินรางวัลสมทบ การตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ คณะ ทันตแพทยศาสตร์	คณะทันต แพทยศาสตร์	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. คณะสนับสนุนเฉพาะเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science Q1=8,000 บาท Q2=7,000 บาท Q3=5,000 บาท Q4=4,000 บาท -วารสารตามประกาศ ก.พ.อ.=4,000 บาท 2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ ในฐานะ TCI กลุ่มที่ 1 =3,000 บาท TCI กลุ่มที่ 2 =2,000 บาท	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		3. ไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) 4. Q1-Q3 ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง แล้วได้รับการสนับสนุน ทางคณะสมทบ เพิ่มเติมให้อีก 5. ในส่วน Q4 หรือวารสารตามประกาศ ก.พ.อ และระดับชาติให้ยื่นขอที่คณะได้เลย 6. ผลงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ส่วนกลางทางคณะจะจ่ายตามประกาศของ คณะ <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. คำนิยามเพิ่มเติมระดับชาติ 2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 3. ขั้นตอนการขอรับทุน	
13. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทุนสนับสนุนค่า ตีพิมพ์บทความใน วารสารวิชาการ นานาชาติ คณะ ทันตแพทยศาสตร์	คณะทันต แพทยศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. ไม่สนับสนุนเงินรางวัล 2. สนับสนุนเฉพาะค่าตีพิมพ์ (Page Charge) ระดับนานาชาติ Q1-Q2=10,000 บาท Q3-Q4=5,000 บาท 3. Q1-Q3 ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง แล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจึงมาขอที่คณะ 4. Q4 ให้ยื่นขอที่คณะได้เลย 5. ผู้ขอรับทุนต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ มาแล้วไม่เกิน 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผลงาน ได้รับการตีพิมพ์หรือจนถึงวันที่มหาวิทยาลัย ได้รับเอกสาร <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. คำนิยาม 2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 3. ขั้นตอนการขอรับทุน	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
14. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนสนับสนุนค่า ตีพิมพ์ ค่าพิสูจน์ อักษร ค่าแปล การ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ การสื่อสาร	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้รวมกันทั้ง มหาวิทยาลัยและคณะไม่เกิน ดังนี้ Q1=50,000 บาท Q2=35,000 บาท Q3=10,000 บาท 2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัล	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
<p>ให้รางวัลตีพิมพ์ การ ให้รางวัลสมทบการ ตีพิมพ์ และการนำ ผลงานไปใช้ ประโยชน์ ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและระดับ นานาชาติ คณะ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ การสื่อสาร <b>(ยกเลิก 3 ฉบับแรก)</b></p>		<p>Q4=5,000 บาท วารสารตาม ประกาศ สกอ.=2,000 บาท 3. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ ในฐานะ TCI กลุ่มที่ 1 =1,000 บาท 4. สนับสนุนเงินรางวัลการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ = 1,000 บาท 5. ค่าแปลบทความระดับนานาชาติ 15,000 บาท 6. สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge)/ค่า พิสูจน์อักษร ระดับนานาชาติ สมทบให้รวมกัน ทั้งมหาวิทยาลัยและคณะไม่เกิน ดังนี้ Q1=40,000 บาท Q2=30,000 บาท Q3=25,000 บาท Q4=20,000 บาท ในส่วน Q1-Q2 ให้เลือกรับเป็นค่าตีพิมพ์หรือ ค่าพิสูจน์อักษรอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. Q4 หรือ วารสารตาม ประกาศ สกอ. หรือ ระดับชาติ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ให้ยื่นขอ ที่คณะได้เลย <b><u>คณะมีความสอดคล้อง</u></b> 1. คำนิยาม 2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 3. ขั้นตอนการขอรับทุน</p>	<p>- EdPEX : ด้านวิจัย</p>
<p>15. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราการจ่ายเงิน รางวัลให้แก่ บุคลากรคณะ มนุษยศาสตร์เพื่อ สนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยใน ระดับชาติและ นานาชาติ</p>	<p>คณะมนุษยศาสตร์</p>	<p><b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. คณะสนับสนุนเฉพาะเงินรางวัลวารสาร นานาชาติตามประกาศ กพอ./สกอ.=5,000 บาท 2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ ในฐานะ TCI กลุ่มที่ 1 =1,000 บาท 3. ไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) 4. Q1-Q3 ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง แล้วไม่ได้รับการสนับสนุนหรือนอกเหนือจาก ประกาศกลางของมหาวิทยาลัยจึงมาขอที่คณะ</p>	<p>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย</p>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>5. Q4 หรือที่อยู่ในประกาศ กพอ./สกอ.และระดับชาติให้ยื่นขอที่คณะได้เลย</p> <p>6. ผลงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางทางคณะจะจ่ายตามประกาศของคณะ</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คำนิยามเพิ่มเติมระดับชาติ</li> <li>2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</li> <li>3. ขั้นตอนการขอรับทุน</li> </ol>	
16. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนการแปลและการตรวจภาษาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ (ร่าง)	คณะมนุษยศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่สนับสนุนเงินรางวัล</li> <li>2. ไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge)</li> <li>3. สนับสนุนเฉพาะค่าแปลระดับนานาชาติ <ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่ตรงกับสาขาของผู้รับทุน=10,000 บาท</li> <li>-ตรงกับสาขาของผู้รับทุน=5,000 บาท</li> </ul> </li> <li>4. คำนิยามระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ.</li> <li>5. ขั้นตอนการขอรับทุนสามารถยื่นขอที่คณะได้เลย</li> </ol> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>
17. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์และค่าตีพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ (แก้ไขคำนิยามจาก วารสาร เป็นบทความ) ยกเว้นใหม่64	คณะสังคมศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะสนับสนุนเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR หรือ Web of Science <ul style="list-style-type: none"> <li>Q1=8,000 บาท</li> <li>Q2=7,000 บาท</li> <li>Q3=6,000 บาท</li> <li>Q4=5,000 บาท</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>-วารสารตามหลักเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ=2,000 บาท</li> </ul> </li> <li>2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติในฐาน <ul style="list-style-type: none"> <li>TCI กลุ่มที่ 1 =2,000 บาท</li> <li>TCI กลุ่มที่ 2 =1,500 บาท</li> </ul> </li> <li>3. สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) ระดับนานาชาติ =15,000 บาท ระดับชาติTCI กลุ่มที่ 1 - 2 =10,000 บาท</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
		<p>4. ค่าตีพิมพ์หนังสือหรือตำรา ตาม หลักเกณฑ์ ขอตำแหน่งทางวิชาการ=100,000 บาท</p> <p>5. Q1-Q3 ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง แล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจึงมาขอที่คณะ</p> <p>6. Q4 หรือตามหลักเกณฑ์ขอตำแหน่งทาง วิชาการ และระดับชาติให้ยื่นขอที่คณะได้เลย</p> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คำนินยาม</li> <li>2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</li> <li>3. ขั้นตอนการขอรับทุน</li> </ol>	
18. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราค่าเงิน รางวัลตีพิมพ์ บทความใน วารสารวิชาการ ระดับชาติ ระดับ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร	คณะนิติศาสตร์	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะสนับสนุนเฉพาะเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ วารสารระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ.= 4,000 บาท -กลุ่มประเทศอาเซียน(ACI)=3,000 บาท</li> <li>2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ ในฐานะ TCI กลุ่มที่ 1 =2,000 บาท</li> <li>3. ไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge)</li> <li>4. ต้องไม่ได้รับเงินรางวัลจากที่ใดมาก่อน</li> <li>5. เพิ่มเติมค่านิยามระดับชาติ ระดับภูมิภาค และตามประกาศ กพอ.</li> <li>6. ขั้นตอนการขอรับทุนส่งเบิกที่คณะได้เลย</li> </ol> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>
19. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ จ่ายเงินรางวัลสมทบ การตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ วิทยาลัย นานาชาติ	วิทยาลัยนานาชาติ	<p><b>คณะมีความแตกต่าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะสนับสนุนเฉพาะเงินรางวัลที่ตีพิมพ์ วารสารระดับนานาชาติในฐานะข้อมูล SJR หรือ Web of Science หรือ SCOPUS=5,000</li> <li>2. เพิ่มเติมการสนับสนุนเงินรางวัลระดับชาติ ในฐานะ TCI =3,000 บาท</li> <li>3. ไม่สนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge)</li> </ol> <p><b>คณะมีความสอดคล้อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คำนินยาม</li> <li>2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- U-Multirank : ด้านวิจัย</li> <li>- QS World University Rankings : ด้านวิจัย</li> <li>-Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย</li> <li>- EdPEX : ด้านวิจัย</li> </ul>



รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
20. ประกาศคณะ ศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนค่าตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร	คณะศึกษาศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. ไม่สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์ 2. สนับสนุนเฉพาะค่าตีพิมพ์ (Page Charge ระดับชาติ=20,000 บาท <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. คำนิยาม 2. คุณสมบัติผู้รับทุน 3. ขั้นตอนการขอรับทุน	- UI Green Metric World University Ranking : ด้านวิจัย - U-Multirank : ด้านวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย -Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย

ตารางที่ 3 สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความแตกต่างและความคุ้มค่าประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติการขอรับ  
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของส่วนกลางและระดับคณะ/วิทยาลัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการขอรับ รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการจด ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร	กองการวิจัยและ นวัตกรรม	<b>ส่วนกลาง</b> 1. สนับสนุนเงินรางวัล -สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 10,000 บาท -สิทธิบัตรออกแบบฯ 2,500 บาท -อนุสิทธิบัตร 3,000 บาท 2. ผลงานที่เคยเข้ารับการพิจารณาจาก มหาวิทยาลัยแล้วไม่สามารถนำมายื่นขอรับ รางวัลได้อีก	- U-Multirank : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
2. ประกาศคณะ วิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนเงินรางวัล ผลงานที่ได้รับการ จดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. คณะสนับสนุน เงินรางวัล -สิทธิบัตร 5,000 บาท -อนุสิทธิบัตร 3,000 บาท 2. ขั้นตอนการขอรับทุนสามารถยื่นขอที่คณะ ได้เลย	- U-Multirank : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
3. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนเงิน อุดหนุนวิจัย เพื่อรับ	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1. คณะสนับสนุน เงินรางวัล -สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 3,000 บาท	- U-Multirank : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลผลงานวิจัยที่ ได้รับการจด สิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตร ของ บุคลากรสาย วิชาการ คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์			
4. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทุนสนับสนุนค่า ตีพิมพ์และรางวัล ตีพิมพ์บทความ วิชาการ คณะสหเวช ศาสตร์	คณะสหเวช ศาสตร์	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. คณะสนับสนุน เงินรางวัล -สิทธิบัตร 5,000 บาท -อนุสิทธิบัตร 2,000 บาท	- U-Multirank : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
5. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราการสนับสนุน ค่าตีพิมพ์และรางวัล ตีพิมพ์บทความใน วารสารวิชาการ สิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตร คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร	คณะเภสัชศาสตร์	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. คณะสนับสนุน เงินรางวัล -สิทธิบัตร 5,000 บาท -อนุสิทธิบัตร 2,000 บาท	- U-Multirank : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย
6. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ ขอรับเงินรางวัลที่ ได้รับการจด ทะเบียนสิทธิบัตรหรือ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ การสื่อสาร	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. คณะสนับสนุน เงินรางวัล -สิทธิบัตร 20,000 บาท -อนุสิทธิบัตร 10,000 บาท	- U-Multirank : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุสิทธิบัตร คณะ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ การสื่อสาร			

ตารางที่ 4 สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความแตกต่างและความคุ้มค่าประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทาง  
ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของส่วนกลางและระดับคณะ

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนการ เดินทางไปนำเสนอ ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (2 ฉบับ)	กองการวิจัยและ นวัตกรรม	<b>ส่วนกลาง</b> 1. สนับสนุนครั้งหนึ่งตามที่จ่ายจริง 2. สนับสนุน 1 คนต่อ 1 ผลงานวิจัย 3. เมื่อเดินทางกลับมาแล้วต้องได้รับการตอบ รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติภายใน 3 ปี และ เป็นชื่อแรก(First Author)หรือชื่อผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding Author) 4. อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ การประชุมระหว่างประเทศ	- UI Green Metric World University Ranking : หมวด 6 ด้าน วิจัย - U-Multirank : ด้านการวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย - Reinventing University : ด้านวิจัย
2. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนการ เดินทางไปนำเสนอ ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1.สนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. เงื่อนไขการให้ทุน	- UI Green Metric World University Ranking : หมวด 6 ด้าน วิจัย - U-Multirank : ด้านการวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย - Reinventing University : ด้านวิจัย
3. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนการ เดินทางไปนำเสนอ ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของ	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1.สนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท 2. หากได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางไป นำเสนอต่างประเทศแล้ว จะไม่สามารถขอรับ เงินรางวัลการตีพิมพ์ได้ <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. เงื่อนไขการให้ทุน	- UI Green Metric World University Ranking : หมวด 6 ด้าน วิจัย - U-Multirank : ด้านการวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
บุคลากรสาย วิชาการ คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์			- EdPEX : ด้านวิจัย - Reinventing University : ด้านวิจัย
4. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนทุนเพื่อไป นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1.สนับสนุนไปต่างประเทศตามที่จ่ายจริง -อาจารย์ไม่เกิน 100,000บาท - สายสนับสนุนไม่เกิน 50,000บาท 2. สนับสนุนเพิ่มเติมในประเทศ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 บาท 3. ถ้าไม่ตีพิมพ์ภายใน 2 ปีจะไม่สามารถขอรับ ทุนไปนำเสนอผลงานได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี 4. ถ้าไม่ตีพิมพ์ภายใน 3 ปีจะไม่สามารถขอรับ ทุนไปนำเสนอผลงานได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี <b><u>คณะมีความสอดคล้อง</u></b> 1. เงื่อนไขการให้ทุน	- UI Green Metric World University Ranking : หมวด 6 ด้าน วิจัย - U-Multirank : ด้านการวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย - Reinventing University : ด้านวิจัย
5. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง การ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การเดินทางไป นำเสนอผลงานวิจัย แบบปากเปล่า (Oral Presentation) ณ ต่างประเทศ ของ พนักงานสาย วิชาการ คณะ สาธารณสุขศาสตร์	คณะสาธารณสุข ศาสตร์	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1. สนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 25,000 บาท 2. สนับสนุนปีละ 4 ทุน โดยกำหนดให้กลุ่ม สาขาวิชาละ 1 ทุน 3. อ้างอิงตามระเบียบการเดินทางในราชการ ต่างประเทศของกระทรวงการคลัง <b><u>คณะมีความสอดคล้อง</u></b> 1. เงื่อนไขการให้ทุน	- UI Green Metric World University Ranking : หมวด 6 ด้าน วิจัย - U-Multirank : ด้านการวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย - Reinventing University : ด้านวิจัย
6. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนการ เดินทางไปนำเสนอ ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ คณะ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร	<b><u>คณะมีความแตกต่าง</u></b> 1.สนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท <b><u>คณะมีความสอดคล้อง</u></b> 1. เงื่อนไขการให้ทุน	- UI Green Metric World University Ranking : หมวด 6 ด้าน วิจัย - U-Multirank : ด้านการวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย

รายการ	หน่วยงาน/คณะ เจ้าของประกาศ	ความสอดคล้องและความแตกต่างกับ ส่วนกลาง	ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ การสื่อสาร			- EdPEX : ด้านวิจัย - Reinventing University : ด้านวิจัย
7. ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนการ เดินทางไปนำเสนอ ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของ บุคลากรสาย วิชาการ คณะ สังคมศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	<b>คณะมีความแตกต่าง</b> 1.สนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท โดยแยกประเภทประเทศดังนี้ -ประเภท ก 40,000 บาท -ประเภท ข 30,000 บาท -ประเภท ค 20,000 บาท -ประเภท ง 50,000 บาท -ประเภท จ 45,000 บาท 2. เมื่อเดินทางกลับมาแล้วภายใน 3 เดือนต้อง แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัย <b>คณะมีความสอดคล้อง</b> 1. เงื่อนไขการให้ทุน	- UI Green Metric World University Ranking : หมวด 6 ด้าน วิจัย - U-Multirank : ด้านการวิจัย - QS World University Rankings : ด้านวิจัย - Time Higher Education World University Ranking : ด้านวิจัย - EdPEX : ด้านวิจัย - Reinventing University : ด้านวิจัย

## ภาคผนวก ค

### หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านการวิจัย)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริหารการวิจัย โทร.๘๖๔๐

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๓๓/ว ๐๘๗๕

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบแจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านการวิจัย)

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

อ้างถึง บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๓๓/๐๘๗๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านการวิจัย) โดยนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับคณะ วิทยาลัย ด้านการวิจัย
๒. มอบกองบริหารการวิจัย ดำเนินการแจ้งเวียน คณะ/วิทยาลัย เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ กองบริหารการวิจัย จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านการวิจัย) ตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิริกร ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

ระเบียบวาระที่ 6.20 การรับทราบหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับคณะ วิทยาลัย  
ด้านการวิจัย (กองบริหารการวิจัย)

นำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. รับทราบหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับคณะ วิทยาลัย ด้านการวิจัย
2. มอบกองบริหารการวิจัย ดำเนินการแจ้งเวียน คณะ/วิทยาลัย เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทรศิลา)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร



## บันทึกข้อความ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับที่ 210101
วันที่ 17 ก.ค. 2561
เวลา 10.28 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริหารการวิจัย โทร.๘๖๑๔

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๓๓/๐๘๗๙

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านการวิจัย)

เรียน อธิการบดี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เลขรับ.....0492.....

อ้างถึง บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๓๓(๓)/๒๑๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย (ดังเอกสารแนบ ๑) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริหารการวิจัยเชิญคณะที่ได้เสนอประกาศระดับคณะเพื่อพิจารณาประชุมหารือเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านวิจัย) ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ บุญรัตพันธุ์) เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ กองกฎหมาย กองคลัง และกองบริหารการวิจัย และนำหลักเกณฑ์เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะ วิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ร้อยละ ๕ เป็นงบสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะ วิทยาลัย

๒. คณะ วิทยาลัย ที่ประสงค์ให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย โดยกำหนดประเภททุน คุณสมบัติ ตัวชี้วัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย แต่สนับสนุนงบประมาณไม่เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัย ในเรื่องนั้นๆโดยอนุโลม ซึ่งคณะ วิทยาลัย ต้องมีหลักการเหตุผลที่แสดงถึงความคุ้มค่า และสามารถส่งเรื่อง ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผ่านกองบริหารการวิจัยตรวจสอบความสอดคล้องและความคุ้มค่าเพื่อกรอกข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย และเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะ วิทยาลัย ทั้งนี้ คณะ วิทยาลัยสามารถกำหนดกระบวนการ หรือขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย นั้นๆ และจัดทำเป็นประกาศคณะ (ฉบับตีลงนาม)

๓. คณะ วิทยาลัย ที่ประสงค์ให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย โดยกำหนดประเภททุน คุณสมบัติ และ/หรือ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สนับสนุนงบประมาณเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับคณะ วิทยาลัย นั้นๆ พร้อมแนบตารางเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างจากประกาศของมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) หลักการเหตุผลที่แสดงถึงความคุ้มค่า และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเรื่องผ่านกองบริหารการวิจัยตรวจสอบสาระสำคัญความสอดคล้องและความคุ้มค่า เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบฯ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลำดับ (อธิการบดีลงนาม)



ทั้งนี้ การให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดของตน คณะ วิทยาลัย ต้องคำนึงถึงภาระงานหลักของบุคลากร รวมถึงความคุ้มค่าในการให้เงินอุดหนุนการวิจัยด้วย

๔. มอบกองกฎหมายจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้มีอำนาจลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการวิจัย การเบิกจ่ายเงินงวด การขยายระยะเวลาโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการปิดโครงการวิจัย เงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนงบประมาณการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทุนบัณฑิตศึกษา ทุนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ภายใต้เงินรายได้คณะ วิทยาลัย เพิ่มเติม เมื่อคณบดีดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจเรียบร้อยแล้ว ต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เกี่ยวกับการบริหารด้านการวิจัยภายใต้เงินรายได้คณะ วิทยาลัย ผ่านกองบริหารการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ๖ เดือน

ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารโครงการวิจัยหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ส่งผลกระทบต่อ / ไม่สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี/รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านการวิจัย

ในการนี้ กองบริหารการวิจัย จึงขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านการวิจัย) เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้อุปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๙๒

(นางสาวสิริกร ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

รศ.ดร. อธิกรรณ

- เมธี (ดร. ปิณฑิตา) อนุมัติ

- เมธี (ดร. ปิณฑิตา) อนุมัติ

พินิจ เมธี (ดร. อธิกรรณ) อนุมัติ

12

๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญบริดพันธุ์

๑๖๒๒ ๒๕๖๕

ศาสตราจารย์ ดร.

ดร.ดร.ดร.

ดร.ดร.

๒๕ ๑๐ ๖)



กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับที่ 209078
วันที่ 2 ก.ค. 2561
เวลา 10.15 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริหารการวิจัย งานนวัตกรรมและการเผยแพร่ โทร.๘๖๔๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๓๗(๑)/๒๖๐

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๕๖๑/๑๑๑ 1

เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย

เรียน อธิการบดี

อ้างถึง การประชุมปรึกษาหารือโดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรธ บุญรัตพันธุ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกันระหว่างกองกฎหมาย กองคลัง และกองบริหารการวิจัย ในศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องการปรับปรุงประกาศด้านการวิจัยในระดับคณะ/วิทยาลัย ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๔ และ พิจารณาความคุ้มค่าที่จะได้รับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองบริหารการวิจัย จึงขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

*edon*

(นายยงยุทธ ป่อแก้ว)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

*ขอเสนอให้ คณะฯ มีมติอนุมัติ ขออนุมัติ หลักเกณฑ์ จัดทำ ประกาศ มหาวิทยาลัย นเรศวร*

*๒๒*

*2๕๖๑*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรธ บุญรัตพันธุ์  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ระดับคณะ วิทยาลัย  
ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554

วัตถุประสงค์ของระเบียบ (OBJECTIVE)	ประกาศกลางของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง (INPUT)	สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (OUTPUT)	เกณฑ์การประเมิน	
			น้ำหนัก	ระดับคุณภาพ
1. การอุดหนุนทุนวิจัย 2. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย 3. สนับสนุนให้นักวิจัยได้มีประสบการณ์ทั้งในและนอกระบบการดำเนินงานวิจัย 4. สนับสนุนรางวัลให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จที่เยี่ยม 5. สนับสนุนการขอสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา 6. ยื่นคำขอวิจัยขอการบริหารจัดการด้านการวิจัย	1. เงินอุดหนุนการวิจัย 2. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยและการทำสัญญา 3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (Mobility Program) 4. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบให้กับแหล่งทุนภายนอกเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย 5. หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 6. หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 7. คุณสมบัติหลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น 8. หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อรับรางวัล	สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (OUTPUT)  1. สกอ.2.2 เห็นสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  2. สกอ.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย	กลุ่ม ๑	ระดับคุณภาพ
			5 คะแนน	- กลุ่มสาขาวิทย์-เทคโนโลยี 220,000 บาท - กลุ่มสาขาวิทย์-สุขภาพ 180,000 บาท - กลุ่มสาขามนุษย์-สังคม 100,000 บาท
			5 คะแนน	
			5 คะแนน	
			กลุ่ม ๒ และ ๓	
			5 คะแนน	- กลุ่มสาขามนุษย์-สังคม 25,000 บาท
			0.2 คะแนน	- Proceeding ระดับชาติ
			0.4 คะแนน	- Proceeding ระดับนานาชาติ
			0.4 คะแนน	- วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ก.พ.อ
			0.4 คะแนน	- จดอนุสิทธิบัตร
			0.6 คะแนน	- วารสารระดับชาติ (TCI กลุ่มที่ 2)
			0.8 คะแนน	- วารสารระดับชาติ (TCI กลุ่มที่ 1)
0.8 คะแนน	- วารสารระดับนานาชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ก.พ.อ			
1 คะแนน	- วารสารระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ เช่น Scopus ISI ฯลฯ			
1 คะแนน	- จดสิทธิบัตร			
1 คะแนน	- ผลงานวิชาการที่ใช้สังคมหรือตำแหน่งทางวิชาการแล้ว			
1 คะแนน	- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติจ้าง			
1 คะแนน	- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน			
1 คะแนน	- คำหาหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว			
1 คะแนน	- คำหาหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ			

วัตถุประสงค์ของระเบียบ (OBJECTIVE)	ประกาศกลางของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง (INPUT)	สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (OUTPUT)	เกณฑ์การประเมิน	
			ค่าเป้าหมาย	ระดับคุณภาพ
	ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 9. หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	3. UI-Green.6.3 จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	300 คะแนน	ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ทุกแหล่งทุน
		4. UI-Green.6.4 จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด	300 คะแนน	ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ทุกแหล่งทุน
		5. UI-Green.6.5 จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน	300 คะแนน	ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ทุกแหล่งทุน
		6. UI-Green.6.6 จำนวนงานแสดงทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน	300 คะแนน	ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ทุกแหล่งทุน
		7. U-Multirank.17 รายได้เงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก		ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง จากแหล่งทุนภายนอก (รวมถึงรายได้ภายนอกที่ได้จากสัญญาแหล่งทุนวิจัยจากเอกชน)
		8. U-Multirank.18 รายได้เงินวิจัยภายนอก		ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง จากแหล่งทุนภายนอก - ร้อยละจากแหล่งทุนต่างประเทศ - ร้อยละจากแหล่งทุนภายในประเทศ - ร้อยละจากส่วนภูมิภาค
		9. U-Multirank.20 จำนวนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ		จำนวนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการทั้งหมด

วัตถุประสงค์ของระเบียบ (OBJECTIVE)	ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง (INPUT)	สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (OUTPUT)	เกณฑ์การประเมิน	
			ค่าพหุคูณ	ระดับคุณภาพ
		10. QS-Ranking.4 สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจากฐานข้อมูลของ Scopus	150 ผลงาน	จำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจากฐานข้อมูลของ Scopus
		11. QS-Ranking.5 สัดส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนอาจารย์จากฐานข้อมูลของ Scopus	400 ผลงาน	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนอาจารย์จากฐานข้อมูลของ Scopus
		12. Time Higher Education World University Rankings จำนวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก		จำนวนเงินวิจัยที่มาจากภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

แนวปฏิบัติการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยยโสธรระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านการวิจัย)

ประเภทประกาศ	ประเภททุน / คุณสมบัติ/ตัวชี้วัด	เงินสนับสนุน	ผู้ลงนามประกาศ	ขั้นตอนการดำเนินงาน		
				คณะ/วิทยาลัย	กองบริหารการวิจัย	กก. กล. กลั่นกรองฯ กก.บริหารฯ
1. ใช้ประกาศมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย	ไม่เกินกว่าที่มหาวิทยาลัย สนับสนุน	-	<p><b>การดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกขออนุมัติ</li> <li>- ตารางเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น (ผ่านความเห็นชอบหรือขั้นตอน (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ)</li> </ul> <p><b>อำนาจ/หน้าที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำสัญญา</li> <li>- เบิกจ่ายไปยังกองคลัง</li> <li>- กำกับติดตาม และควบคุมการดำเนินงาน</li> <li>- รายงานผล การดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน และกรณข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย</li> </ul>	<p><b>การดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความสอดคล้อง และความคุ้มค่า</li> <li>- เสนออธิการบดี อนุมัติ</li> <li>- แจ้งการอนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัย โดยอนุโลมไปยัง คณะ วิทยาลัย</li> </ul> <p><b>อำนาจ/หน้าที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามผล การดำเนินงาน ทุก 6 เดือน</li> <li>- วิเคราะห์ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย</li> <li>- ตรวจสอบข้อเสนอมติการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย / สัญญารับทุน คณะ วิทยาลัย (ถ้ามี)</li> </ul>	

ประเภท ประกาศ	ประเภททุน / คุณสมบัติ/ ตัวชี้วัด	เงินสนับสนุน	ผู้ส่งนาม ประกาศ	ขั้นตอนการดำเนินงาน			
				คณะ/วิทยาลัย	กองบริหารการวิจัย	กก. กลั่นกรองฯ	กก.บริหารฯ
2.ประกาศคณะ	เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ของ มหาวิทยาลัย	ไม่เกินกว่าที่ มหาวิทยาลัย สนับสนุน	คณบดี	<p>การดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกขออนุมัติ</li> <li>- (ร่างประกาศคณะ</li> <li>- ตารางเปรียบเทียบและแสดงความ คุ้มค่า</li> <li>- กำหนดแนวปฏิบัติ / กระบวนการ หรือขั้นตอน (ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประจำคณะ)</li> </ul>	<p>การดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความสอดคล้อง และความคุ้มค่า</li> <li>- เสนออธิการบดี อนุมัติ</li> <li>- แจ้งผลการอนุมัติให้ออก ประกาศไปยังคณะ วิทยาลัย</li> </ul>	-	กก.บริหารฯ
				<p>อำนาจ/หน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำสัญญา</li> <li>- เบิกจ่ายไปยังกองคลัง</li> <li>- กำกับติดตาม และควบคุมการ ดำเนินงาน</li> <li>- รายงานผล การดำเนินงานต่อ มหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน และกรอก ข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลวิจัยของ มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<p>อำนาจ/หน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามผล การดำเนินงาน ทุก 6 เดือน</li> <li>- วิเคราะห์ความคุ้มค่าตาม เกณฑ์มาตรฐานประกัน คุณภาพมหาวิทยาลัย</li> <li>- ตรวจสอบข้อเสนอ</li> <li>- อธิกรณบดีที่พิจารณาอนุมัติการ เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ไม่ สอดคล้องกับประกาศ / ส่งญ่กรับทุนคณะ วิทยาลัย (ถ้ามี)</li> </ul>	-	

ประเภท ประเภท	ประเภททุน / คุณสมบัติ/ ตัวชี้วัด	เงินสนับสนุน	ผู้ลงนาม ประกาศ	ขั้นตอนการดำเนินงาน			กก.บริหาร การวิจัย	กก. กลั่นกรองฯ	กก.บริหาร การวิจัย
				คณะ/วิทยาลัย	กองบริหารการวิจัย	การดำเนินงาน			
3.ประเภท มหาวิทยาลัย ระดับคณะ วิทยาลัย	1. ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ของ มหาวิทยาลัย หรือ 2. ไม่มีประกาศ มหาวิทยาลัย กำหนดไว้	1. ไม่เกินกว่าที่ มหาวิทยาลัย สนับสนุน หรือ 2. สูงกว่าที่ มหาวิทยาลัย สนับสนุน	อธิการบดี	การดำเนินงาน - บันทึกขออนุมัติ - ร่างประกาศ - ตารางเปรียบเทียบและแสดงความ คุ้มค่า - กำหนดแนวปฏิบัติ /กระบวนการ หรือขั้นตอน (ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประจำคณะ)	การดำเนินงาน - ตรวจสอบความสอดคล้อง และความคุ้มค่า - เสนออธิการอนุมัติ (ผ่าน กองกฎหมาย)	- เห็นชอบ ร่างประกาศ นำเข้าที่ ประชุม กก. บริหารฯ	เห็นชอบ อนุมัติ		
				อำนาจ/หน้าที่ - ทำสัญญา - เบิกจ่ายไปยังกองคลัง - กำกับติดตาม และควบคุมการ ดำเนินงาน - รายงานผล การดำเนินงานต่อ มหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน และสรุป ข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลวิจัยของ มหาวิทยาลัย	อำนาจ/หน้าที่ - ติดต่อขอผล การดำเนินงาน ทุก 6 เดือน - วิเคราะห์ความคุ้มค่าตาม เกณฑ์มาตรฐานประกัน คุณภาพมหาวิทยาลัย - ตรวจสอบเพื่อเสนอ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ไม่ สอดคล้องกับประกาศ / สัญญารับทุนคณะ วิทยาลัย (ถ้ามี)	-	รับทราบ การรายงาน ผลการ ดำเนินงาน ทุก 6 เดือน		



## ขั้นตอนการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับคณะ วิทยาลัย (ด้านการวิจัย)

### กรณีที่ 1 ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)

#### ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการขอใช้ประกาศมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม

##### คณะ วิทยาลัย

- ทำบันทึกขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยโดยอนุโลมส่งมายังกองการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
1. ตารางเปรียบเทียบและแสดงความคุ้มค่า
  2. แนวปฏิบัติ / กระบวนการ/ขั้นตอนการให้ทุน (โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย)

##### กองการวิจัยและนวัตกรรม

1. ตรวจสอบความสอดคล้องและความคุ้มค่าของการให้ทุนเสนออธิการบดีอนุมัติ
2. แจ้งผลการอนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยโดยอนุโลมไปยังคณะ วิทยาลัย

#### ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม

##### คณะ วิทยาลัย

จัดทำสัญญา บันทึกขอเบิกจ่ายเงิน จัดทำเอกสารขอเบิกเงินวิจัยผ่านระบบ 3 มิติ / เสนอต่อผู้บริหารคณะ วิทยาลัยอนุโลม และจัดส่งไปยัง **กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร**

##### กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตรวจสอบเอกสารเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามกระบวนการ

#### ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย

##### คณะ วิทยาลัย

1. กำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะ วิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน และกรอกข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม)
2. (ถ้ามี) การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย / สัญญารับทุนคณะ วิทยาลัย ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม)

##### กองการวิจัยและนวัตกรรม

1. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะ วิทยาลัย ทุก 6 เดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
2. ตรวจสอบเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย / สัญญารับทุนคณะ วิทยาลัย (ถ้ามี)

## กรณีที่ 2 ประกาศคณะ วิทยาลัย (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)

### ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำประกาศคณะ วิทยาลัย

#### คณะ วิทยาลัย

ทำบันทึกขออนุมัติจัดทำประกาศคณะ วิทยาลัยส่งมายังกองการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

1. ตารางเปรียบเทียบและแสดงความคุ้มค่า
2. แนวปฏิบัติ / กระบวนการ/ขั้นตอนการให้ทุน (โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย)

#### กองการวิจัยและนวัตกรรม

1. ตรวจสอบความสอดคล้องและความคุ้มค่าของการให้ทุนเสนออธิการบดีอนุมัติ
2. แจ้งผลการอนุมัติให้ออกประกาศไปยังคณะ วิทยาลัย

### ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายตามประกาศคณะ วิทยาลัย

#### คณะ วิทยาลัย

1. จัดทำประกาศคณะ วิทยาลัย (ลงนามโดยคณบดี) และส่งสำเนามายัง (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม) จำนวน 1 ชุด
2. จัดทำสัญญา บันทึกขอเบิกจ่ายเงิน จัดทำเอกสารขอเบิกเงินวิจัยผ่านระบบ 3 มิติ เสนอต่อผู้บริหารคณะ วิทยาลัยอนุมัติ และจัดส่งไปยัง กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร

#### กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตรวจสอบเอกสารเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามกระบวนการ

### ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย

#### คณะ วิทยาลัย

1. กำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะ วิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน และกรอกข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม)
2. (ถ้ามี) การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย / สัญญารับทุนคณะ วิทยาลัย ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม)

#### กองการวิจัยและนวัตกรรม

1. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะ วิทยาลัย ทุก 6 เดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
2. ตรวจสอบเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย / สัญญารับทุนคณะ วิทยาลัย (ถ้ามี)

### กรณีที่ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยระดับคณะ วิทยาลัย (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)

#### ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยคณะ วิทยาลัย

##### คณะ วิทยาลัย

ทำบันทึกขออนุมัติจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยระดับคณะ วิทยาลัยส่งมายังกองการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

1. ตารางเปรียบเทียบและแสดงความคุ้มค่า
2. แนวปฏิบัติ / กระบวนการ/ขั้นตอนการให้ทุน (โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย)

##### กองการวิจัยและนวัตกรรม

1. ตรวจสอบความสอดคล้องและความคุ้มค่าของการให้ทุนเสนออริการบตีอนุมัตินำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (ส่งผ่านกองกฎหมาย)
2. แจ้งผลการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยไปยังคณะ วิทยาลัย

##### กองกฎหมาย

1. ตรวจสอบเอกสารประสานงาน คณะ วิทยาลัย และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา
2. นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
3. เสนอประกาศมหาวิทยาลัยระดับคณะ วิทยาลัย ให้อธิการบดีลงนาม
4. แจ้งผลการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเวียนแจ้งไปยังคณะ วิทยาลัย กอง/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

#### ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายตามประกาศคณะ วิทยาลัย

##### คณะ วิทยาลัย

จัดทำสัญญา บันทึกขอเบิกจ่ายเงิน จัดทำเอกสารขอเบิกเงินวิจัยผ่านระบบ 3 มิติ เสนอต่อผู้บริหารคณะ วิทยาลัยอนุมัติ และจัดส่งไปยัง กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร

##### กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตรวจสอบเอกสารเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามกระบวนการ

#### ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย

##### คณะ วิทยาลัย

1. กำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะ วิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน และกรอกข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม)
2. (ถ้ามี) การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย / สัญญารับทุนคณะ วิทยาลัย ให้เสนออริการบตีอนุมัติ (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม)

##### กองการวิจัยและนวัตกรรม

1. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะ วิทยาลัย ทุก 6 เดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
2. ตรวจสอบเพื่อเสนออริการบตีพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย / สัญญารับทุนคณะ วิทยาลัย (ถ้ามี)

ภาคผนวก ง

รายการตรวจสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านวิจัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้  
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คณะ.....

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรตระบุ	ประกาศคณะ
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย”		
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป		
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ใช้ประกาศนี้แทน		
ข้อ ๔. วิธีการปฏิบัติและข้อกำหนดของการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (ก) ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ ๑) คณะกรรมการบริหารการวิจัยกำหนดกรอบวิจัยตามนโยบาย และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ๒) กองการวิจัยและนวัตกรรมเสนอแผนการบริหารการวิจัย และเสนอกรอบงบประมาณประจำปี ๓) มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการบริหารการวิจัย และแจ้งกรอบวงเงินประจำปีงบประมาณ ของแต่ละปี ๔) คณะกรรมการบริหารการวิจัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรทุนวิจัยตามนโยบาย ทิศทางการวิจัย และกรอบวงเงินของมหาวิทยาลัย ๕) มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการให้ทุน		
(ข) มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ”		
(ค) คุณสมบัติของผู้รับทุนและโครงการวิจัย แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ ๑) นักวิจัยหน้าใหม่ (Rookie) หมายถึง นักวิจัยที่ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุน และโครงการวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ๒) นักวิจัยที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการและไม่อยู่ระหว่างการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และโครงการวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ		

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โป้รตระบุ	ประกาศคณะ
<p>นักวิจัยนอกเหนือจากข้อ ๔(๒)(ค)๑ ข้อ ๔(๒)(ค)๒ นั้น ให้เสนอ คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นรายกรณีไป</p> <p>กรณีมีปัญหาอันเนื่องมาจากการพิจารณาหรือตีความระหว่าง โครงการวิจัยและพัฒนา และโครงการบริการวิชาการ เสนอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ถือเป็นที่สุด</p>		
<p>(ง) กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการแยกตาม ด้านของงานวิจัย ดังนี้</p> <p>๑) งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>๑.๑) สิทธิบัตร และ/หรือ</p> <p>๑.๒) อนุสิทธิบัตร และ/หรือ</p> <p>๑.๓) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor (อยู่ใน ฐานข้อมูล ISI/Scopus/SJR) และ/หรือ</p> <p>๑.๔) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่มีค่า Impact Factor (อยู่ใน ฐานข้อมูล ISI/ Scopus/SJR)และ/หรือ</p> <p>๑.๕) Scholar Journal หรือ Book Series หรือ Book chapter (ที่ ปรากฏในฐานสากลได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science)</p>		
<p>๒) งานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>๒.๑) สิทธิบัตร และ/หรือ</p> <p>๒.๒) อนุสิทธิบัตร และ/หรือ</p> <p>๒.๓) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor (อยู่ใน ฐานข้อมูล ISI/Scopus/SJR) และ/หรือ</p> <p>๒.๔) ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่มีค่า Impact Factor (อยู่ใน ฐานข้อมูล ISI/ Scopus/SJR)และ/หรือ</p> <p>๒.๕) ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑) และ/หรือ</p> <p>๒.๖) ลิขสิทธิ์และ/หรือ</p> <p>๒.๗) Scholar Journal หรือ Book Series หรือ Book Chapter (ที่ ปรากฏในฐานสากลได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ</p>		
<p>๓) งานวิจัยสร้างสรรค์ Creative Researches</p> <p>๓.๑) งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ</p> <p>๓.๒) งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง ประเทศ</p> <p>๓.๓) งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/ นานาชาติ</p>		
<p>(จ) การอนุมัติทำสัญญา</p>		

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรตระบุ	ประกาศคณะ
<p>๑) ทำสัญญา ๑ รอบคือ ๑ ตุลาคม ตามปีงบประมาณ ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตลอดทั้งปี</p> <p>๒) การอนุมัติให้ทำสัญญา นักวิจัย ๑ ท่านต่อ ๑ โครงการจะทำสัญญาโครงการใหม่ก็ต่อเมื่อปิดโครงการเก่าแล้ว ระยะเวลาการทำสัญญา ๑ ปี และสามารถขยายเวลาได้ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน หากเกินกำหนด จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงวดคงเหลือได้</p>		
<p><b>(ฉ) กรณีนักวิจัยติดค้างการปิดโครงการวิจัยตามตัวชี้วัดที่ระบุในสัญญา</b> ในปีงบประมาณนั้นๆ ให้ระงับการให้ทุนจากงบประมาณรายได้ในปีถัดไป และให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน ๒ ปี ตามสัญญาฯ รับทุนจนกว่าจะส่งตัวชี้วัดเพื่อปิดโครงการวิจัยได้</p>		
<p><b>(ช) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิการพิจารณาอนุมัติทุนในกรอบงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้ในปีงบประมาณนั้นๆ</b></p>		
<p><b>(ซ) เกณฑ์อื่นใดนอกเหนือจากที่ประกาศนี้กำหนดไว้ ให้คณะ วิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัครขอรับทุน ปฏิบัติดังนี้</b></p> <p>๑) คณะ วิทยาลัย ที่ประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดของตน โดยกำหนดประเภททุน คุณสมบัติ ตัวชี้วัด <u>เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย แต่สนับสนุนงบประมาณไม่เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด</u></p> <p><b>๑.๑) ให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม</b> ซึ่งคณะ วิทยาลัยต้องมีหลักการและเหตุผลที่แสดงถึงความคุ้มค่า และสามารถส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบ <u>ความสอดคล้องและความคุ้มค่า</u> เพื่อกรอกข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัยและเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะ วิทยาลัย</p> <p>๑.๒) ทั้งนี้ คณะ วิทยาลัย สามารถกำหนดกระบวนการหรือขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยนั้นๆ และจัดทำเป็นประกาศคณะ <b>(ฉบับตีลงนาม)</b></p> <p>๒) คณะ วิทยาลัย ที่ประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดของตน โดยกำหนดประเภทของทุน และ/หรือ คุณสมบัติ และ/หรือ ตัวชี้วัด <u>ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สนับสนุนงบประมาณเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือไม่มีประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับคณะ วิทยาลัยนั้นๆ</u> พร้อมแนบตารางเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างต่างจากประกาศของมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) หลักการเหตุผลที่แสดงถึงความคุ้มค่า และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเรื่องผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบ</p>		

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โป้รตระบุ	ประกาศคณะ
<p><u>สาระสำคัญความสอดคล้องและความคุ้มค่า เพื่อเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบฯ และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลำดับ (อธิการบดีลงนาม)</u></p> <p>ทั้งนี้ การให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัดของตน คณะวิทยาลัย ต้องคำนึงถึงภาระงานหลักของบุคลากร รวมถึงความคุ้มค่าในการให้เงินอุดหนุนการวิจัยด้วย</p>		
<p><b>ข้อ ๕</b> ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มีข้อกำหนดดังนี้ <b>เพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒</b></p> <p>(๑) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อโครงการวิจัยเป็นชื่อบัญชี และให้ปิดบัญชีกับธนาคารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย</p> <p>(๒) ในการเบิกจ่ายเงินให้รายงานสถานะการเงิน และเอกสารสรุปรายการ เอกสารการจ่ายเงิน ณ วันที่ยื่นเอกสาร โดยแนบสำเนาพร้อมรับรองสำเนา สมุดบัญชีหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายที่มีรายการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี (งวดสุดท้าย) พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า</p> <p>(๓) การจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่มือปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับทุนอุดหนุนการวิจัย (ถ้ามี)</p> <p>(๔) คณะเป็นผู้ให้การสนับสนุน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายของผู้รับทุนวิจัยให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ก่อนมอบให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๑๐ ปี เพื่อ พร้อมสำหรับการเรียกตรวจสอบหากมีการร้องขอ และสำเนาเอกสารทาง การเงินพร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน ๑ ชุด เก็บไว้ที่คณะ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยลาออกจากการเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารทาง การเงินตามความในวรรคก่อนให้ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบของ ทางราชการ ก่อนส่งมอบให้หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เอกสารทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๑๐ ปีเพื่อพร้อมสำหรับการเรียกตรวจสอบหากมีการ ร้องขอ</p> <p>(๕) การบริหารสัญญาตามประกาศนี้ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะ/วิทยาลัย</p>		
<p><b>ข้อ ๖</b> ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาอัน เนื่องมาจากการใช้หรือการตีความตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้ วินิจฉัยและคำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด</p>		

**ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑**

คณะ.....

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรตระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”		
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป		
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังต่อไปนี้ (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙		
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ (คำนิยาม) “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร “บทความวิชาการ” หมายความว่า บทความวิจัย (Research Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) “วารสารวิชาการระดับนานาชาติ” หมายความว่าวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชานั้นๆ หรือเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ (Online Journal) และเป็นวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) หรือฐานข้อมูล Web of Science		
ข้อ ๕ คุณสมบัติผู้ขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์มีดังนี้ (๑) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (๒) ต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นชื่อหลัก (Corresponding Author) ที่ระบุชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไว้ที่ตำแหน่งที่อยู่ของผู้เขียนปรากฏในบทความอย่างชัดเจน (๓) ผู้มีชื่อในบทความมีสิทธิขอรับค่าตีพิมพ์และรางวัลได้เพียง ๑ คน กรณีที่ผู้ขอรับค่าตีพิมพ์และรางวัลในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก หรือผู้จัดทำต้นฉบับ ให้ผู้ร่วมเขียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อลำดับถัดไป เป็นผู้ที่มีสิทธิในการขอรับค่าตีพิมพ์และรางวัล (๔) ผู้ขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัล ได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้วยตนเอง หรือมีส่วนร่วมในการวิจัยนั้น และบทความ		



ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรตระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
<p>วิชาการดังกล่าว ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในการขอจบการศึกษาเพื่อปริญญาของ ผู้ขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์</p>		
<p><b>ข้อ ๖ ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์ มีดังนี้</b></p> <p><b>(๑) การขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์</b></p> <p>(ก) ให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์ โดยผ่านคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด</p> <p>(ข) ส่งสำเนาหลักฐานการอ้างอิงค่า Quartile จากฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) หรือฐานข้อมูล Web of Science ณ วันที่ได้รับตอบรับการตีพิมพ์</p> <p>(ค) ส่งสำเนา Reprint จำนวน ๑ ชุด</p> <p>กรณีการขอรับสนับสนุนค่าตีพิมพ์เอกสารนำเสนอบทความวิชาการ (Page Charge) ที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ให้ใช้เอกสารหรือจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ของวารสารนั้นๆ พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบเสร็จรับเงิน</p> <p><b>(๒) การพิจารณาให้รับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์</b></p> <p>(ก) การขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ บทความต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้วไม่เกิน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ จนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์</p> <p>(ข) การพิจารณาค่า Journal Quartile Score ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้ใช้ค่า Quartile จากฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) หรือฐานข้อมูล Web of Science โดยต้องคิดจากปีล่าสุดที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ณ วันที่ได้รับตอบรับการตีพิมพ์</p> <p>กรณีปรากฏอยู่ทั้งในฐานข้อมูล Web of Science และ SJR (SCImago Journal Rank) ให้ผู้ขอรับทุนเลือกเบิกจากฐานใดฐานหนึ่ง</p> <p>ทั้งนี้ แนวปฏิบัติและระยะเวลาในการพิจารณาให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้</p>		
<p><b>ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยให้รางวัลตีพิมพ์ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</b></p> <p>(๑) อยู่ใน Quartile ๑ ให้รางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒) อยู่ใน Quartile ๒ ให้รางวัล ๗,๕๐๐ บาท</p> <p>(๓) อยู่ใน Quartile ๓ ให้รางวัล ๕,๐๐๐ บาท</p>		

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรตรระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
ข้อ ๘ การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Quartile ๑ - Quartile ๓ ให้สนับสนุนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท		
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิการพิจารณาอนุมัติทุนในกรอบงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้ในปีงบประมาณนั้นๆ		
ข้อ ๑๐ ที่นอกเหนือจากเกณฑ์นี้ ให้คณะ วิทยาลัย สถาบันต้นสังกัดพิจารณาให้ทุนสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้จัดทำเป็นประกาศของคณะ วิทยาลัย สถาบัน		
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยนี้ให้ถือเป็นที่สุด		

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

คณะ.....

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรตรระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร”		
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป		
ข้อ ๓ ให้อธิการบดีประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑		
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิภาพการเผยแพร่ผลงานวิจัย “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ หรือ พนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่สอนและวิจัย		

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรตรระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
<p>“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของนิสิตบุคลากรของมหาวิทยาลัย</p> <p>“การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า การยื่นคำขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร และได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจากสำนักสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์”</p> <p>“สิทธิบัตรการประดิษฐ์” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ จากความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษา หรือการปรับปรุง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร</p> <p>“สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับรูปร่างภายนอกของแบบผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร</p> <p>“อนุสิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร</p>		
<p><b>ข้อ ๔ คุณสมบัติผู้ขอรับรางวัลต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือนิสิตทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัย</b></p>		
<p><b>ข้อ ๕ คุณสมบัติผู้ขอรับรางวัล</b></p> <p>(๑) ผู้ขอรับรางวัลต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขณะที่ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จนถึงวันที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา</p>		

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรตรระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
<p>(๒) ผู้ขอรับรางวัลต้องเป็นผู้ประดิษฐ์ หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเป็นลำดับแรก (First Inventor) ในผลงานที่ขอรับรางวัลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>กรณีผู้ประดิษฐ์ หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเป็นลำดับแรก ไม่ประสงค์ขอรับรางวัล ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมในลำดับถัดไป สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนรางวัลได้ โดยความยินยอมจากผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกคน</p> <p>กรณีผู้ขอรับรางวัลเป็นผู้ประดิษฐ์ หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ผู้ขอรับรางวัลจะสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนรางวัลได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกคน</p>		
<p><b>ข้อ ๖ ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับเงินรางวัล</b></p> <p>(๑) เป็นผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จนถึงวันที่กองการวิจัยและนวัตกรรมได้รับเอกสารการขอรับเงินรางวัล</p> <p>(๒) ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ทรงสิทธิ หรือผู้ทรงสิทธิร่วม</p> <p>(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง สามารถยื่นขอรับรางวัลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ไม่จำกัดผลงาน</p> <p>(๔) ผลงานที่เคยเข้ารับการพิจารณาขอรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่สามารถนำมายื่นขอรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยได้อีก แม้ผลงานนั้นยังอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา</p>		
<p><b>ข้อ ๗ อัตราเงินรางวัล</b></p> <p>(๑) การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒) การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงานละ ๒,๕๐๐ บาท</p> <p>(๓) การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานละ ๓,๐๐๐ บาท</p>		
<p><b>ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง</b> เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย” ประกอบด้วยรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการวิจัยเป็นรองประธานกรรมการ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่ม</p>		

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรตรระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
<p>สาขาวิชา สาขาวิชาละ ๑ ท่านเป็นกรรมการ ประธาน คณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตาม ผลการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเลขานุการ และหัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ทำหน้าที่พิจารณาและ กลั่นกรองการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัล ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา</p>		
<p><b>ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การพิจารณา</b></p> <p>(๑) การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จะพิจารณา ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ก่อน แล้วจึงพิจารณาผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุ สิทธิบัตร และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามลำดับ</p> <p>(๒) การเป็นผู้ทรงสิทธิของการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาจะพิจารณาผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวก่อน แล้วจึงพิจารณาผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่หา วิทยาลัยเป็นผู้ทรงสิทธิร่วม</p>		
<p><b>ข้อ ๑๐ แนวปฏิบัติในการขอรับรางวัล</b></p> <p>(๑) ให้ผู้ขอรับเงินรางวัล กรอกข้อมูลในระบบบริหาร โครงการวิจัย และพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบ พร้อมแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยส่งผ่านคณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัดไปยังกองการวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>(ก) สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการ ประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์</p> <p>(ข) รายละเอียดการประดิษฐ์หรือคำพรรณนาแบบ ผลิตภัณฑ์</p> <p>(ค) หนังสือรับรองสัดส่วนการประดิษฐ์หรือ สร้างสรรค์ชิ้นงาน ลงนามโดยผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ ผลงานทุกคน</p> <p>(๒) กองการวิจัยและนวัตกรรมรวบรวมรายการ ขอรับเงินรางวัลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่ง มายังกองการวิจัยและนวัตกรรม ในระยะ ๑ ปีงบประมาณ และนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p>		

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรดระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
<p>ทั้งนี้ ให้กองการวิจัยและนวัตกรรมจัดทำปฏิทินการยื่นขอรับรางวัลในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัดทราบ</p>		
<p><b>ข้อ ๑๑</b> มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิการพิจารณาอนุมัติทุนตามกรอบงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้ในปีงบประมาณนั้นๆ</p>		
<p><b>ข้อ ๑๒</b> นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาให้ทุนสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยของคณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัด</p> <p><b>ข้อ ๑๓</b> กรณีคณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัดไม่มีประกาศสนับสนุนการขอรับเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ให้คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาการสนับสนุนทุนให้กับผู้ขอรับรางวัลที่ไม่ผ่านการอนุมัติเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณนั้น และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลโดยอนุโลมมายังกองการวิจัยและนวัตกรรม โดยเงินรางวัลต้องไม่เกินอัตราข้อ ๗ ในประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัด</p>		
<p><b>ข้อ ๑๔</b> ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยนี้ให้ถือเป็นที่สุด</p>		

**ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย  
ณ ต่างประเทศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑**

คณะ.....

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรดระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ”		
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป		
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังต่อไปนี้ (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐		
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ “คณาจารย์” หมายความว่า ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีหน้าที่สอนและวิจัย “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองคุณภาพ และประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ ผลงานวิจัย “การนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ” หมายความว่า การประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ที่จัดโดยองค์กรหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ และนำเชื่อถือในวงวิชาการสาขานั้นๆ “บทความวิชาการระดับนานาชาติ” หมายความว่า บทความ จากผลงานวิจัยหรือบทความจากผลงานวิชาการ ที่ได้รับการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Scholar Journal) หรือหนังสือชุด (Book Series) หรือบทความในหนังสือ (Book Chapter) ที่ ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank) หรือฐานข้อมูล Web of Science หรือฐานข้อมูล Scopus		
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการไป นำเสนอผลงานวิจัย ดังนี้ (๑) เป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย		

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรดระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
<p>(๒) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ</p> <p>(๓) ผลงานวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนนั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญาของผู้รับทุน</p>		
<p><b>ข้อ ๖ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน</b></p> <p>(๑) บันทึกรายชื่ออนุมัติเดินทางไปราชการและขอรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>(๒) แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ</p> <p>(๓) จดหมายตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรผู้จัดประชุมให้นำเสนอผลงานวิจัย ที่ระบุการนำเสนอในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation)</p> <p>(๔) กำหนดการ รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ</p> <p>(๕) บทคัดย่อ (Abstract) หรือ บทความฉบับเต็ม ภาษาอังกฤษ (Full Paper Manuscript) ของผลงานที่จะนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ</p> <p>(๖) สำเนา Reprint บทความวิชาการระดับนานาชาติ หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิชาการระดับนานาชาติจากผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนในครั้งก่อนหน้า</p>		
<p><b>ข้อ ๗ เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยและเงื่อนไขการให้ทุน</b></p> <p>(๑) ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) โดยมีชื่อผู้ขอรับทุนเป็นชื่อแรก ของผลงานวิจัยที่จะไปนำเสนอ (First Author) หรือมีชื่อเป็นผู้ประสานงาน (Corresponding Author) ในกรณีที่ผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน จะขอสมัครรับทุนสนับสนุนได้เพียง ๑ คน ต่อ ๑ ผลงานวิจัยที่ไปนำเสนอ</p> <p>(๒) การเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนการเดินทางจากคณะ ในกรณีที่ จะขอรับการสนับสนุนการเดินทางครั้งหนึ่งจากมหาวิทยาลัย ผลงานที่นำไปเสนอนั้น จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>(ก) เป็นความรู้ใหม่ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน</p> <p>(ข) เป็นนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์กับประชาชน</p>		



ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรดระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
<p>(ค) ผลงานวิจัยนั้น ต้องผ่านการกลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะต้นสังกัดของผู้สมัครขอรับทุนแล้ว ว่าเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในสาขาที่ตรงกับสาขาหรือความเชี่ยวชาญของผู้สมัครขอรับทุน</p> <p>(ง) ผลงานวิจัยนั้น ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคุณภาพ และประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ด้านผลงานวิจัย</p> <p>(จ) หากผู้ขอรับทุนสนับสนุนได้ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศแล้ว ต้องได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการระดับนานาชาติ หรือได้ตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิชาการระดับนานาชาติ ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันสิ้นสุดการเดินทาง จึงจะขอรับการสนับสนุนทุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศในครั้งต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นบทความจากผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนในครั้งก่อนหน้า โดยมีชื่อผู้ขอรับทุนเป็น ชื่อ แรก (First Author) หรือ ชื่อ ผู้ นิ พ น ธ์ หลัก (Corresponding Author) และชื่อบทความที่ตีพิมพ์จะต้องสอดคล้องกับผลงานที่ได้รับอนุมัติทุน</p>		
<p><b>ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ</b> ที่เบิกได้ตามประกาศฉบับนี้ คือ ค่าเครื่องบินโดยสาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) โดยให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕</p>		
<p><b>ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุด</b> ประกอบด้วยรองอธิการบดีเป็นประธาน ประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผลการวิจัย และนวัตกรรมเป็นรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนสาขาวิชา สาขาวิชาละ ๑ ท่านเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองการวิจัย และนวัตกรรมเป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่พิจารณาการกลั่นกรองคุณภาพ และประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ก่อนเสนออธิการบดีลงนามอนุมัติหรือไม่อนุมัติ</p>		

ประกาศมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้อง (✓)(✗) = โปรดระบุ	ประกาศคณะ/วิทยาลัย
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิการพิจารณาอนุมัติทุน ในกรอบงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้ใน ปีงบประมาณนั้นๆ		
ข้อ ๑๑ เกณฑ์อื่นใดนอกเหนือจากที่ประกาศนี้กำหนดไว้ ให้ คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครรับทุน พิจารณาให้ทุนสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม โดยให้จัดทำ เป็นประกาศของคณะ วิทยาลัย หน่วยงาน		
ข้อ ๑๒ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้ อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด		
<p><b>บทเฉพาะกาล</b></p> <p>ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ มีให้ นำมาบังคับกับการเสนอขอรับทุนที่ได้ยื่นเรื่องต่อ มหาวิทยาลัยไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ให้นำความในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน การเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ มาใช้ บังคับกับการเสนอขอรับทุนดังกล่าว โดยอนุโลม</p>		

ลงชื่อ .....

ผู้ตรวจสอบข้อมูลคณะ/วิทยาลัย.....

วันที่.....

ลงชื่อ .....

ผู้ตรวจสอบข้อมูลกองการวิจัยและนวัตกรรม

วันที่.....

ภาคผนวก จ

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องมอบอำนาจคนบติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ข้อ 20-24)

บัญชีแนบท้าย  
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ที่ ๐๑๕๓๖ /๒๕๖๕  
เรื่อง มอบอำนาจคนบติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	เรื่อง/อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมายที่อ้างอิง	หมายเหตุ
๒๐	ให้มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสรรและบริหารจัดการทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรในสังกัด จากงบประมาณรายได้ของคณะ วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ออกภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ ๒๐.๑ อนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๐.๒ ลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการวิจัย ๒๐.๓ การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาในข้อ ๒๐.๑ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ๒๐.๔ การขยายระยะเวลาโครงการวิจัยตามสัญญาในข้อ ๒๐.๑ ๒๐.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาในข้อ ๒๐.๑ ๒๐.๖ การปิดโครงการวิจัยตามสัญญาในข้อ ๒๐.๑	มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๒๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑	คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องรายงานผลการดำเนินการและความคืบหน้า ในการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านกองบริหารการวิจัยทุก ๆ ๖ เดือน
๒๑	การสนับสนุนรางวัลแด่ผลงานวิจัย ๒๑.๑ อนุมัติเงินสนับสนุนรางวัลแด่ผลงานวิจัยแก่บุคลากรในสังกัด จากงบประมาณรายได้ของคณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามประกาศมหาวิทยาลัย ๒๑.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนรางวัลแด่ผลงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติที่มีข้อ ๒๑.๑ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)	มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๒๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑	คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องรายงานผลการดำเนินการและความคืบหน้าใน การบริหารจัดการทุนวิจัยผ่าน กองบริหารการวิจัยทุก ๆ ๖ เดือน



สำเนาถูกต้อง  
(นายชัชวาลน์ นิตติกรชำนาญการ)  
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

บัญชีแนบท้าย

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ ๑๖๕๗ /๒๕๖๕

เรื่อง มอบอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	เรื่อง/อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	กฎหมายที่อ้างอิง	หมายเหตุ
๒๒	ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ๒๒.๑ อนุมัติทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ ต่างประเทศแก่บุคลากรในสังกัด จากงบประมาณรายได้ของคณะ วิทยาลัย หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและประกาศมหาวิทยาลัย ๒๒.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติตาม ข้อ ๒๒.๑ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)	มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๒๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑	คณะ วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ ดำเนินการเรื่องเรียบร้อยแล้วต้องรายงาน ผลการดำเนินการและความคืบหน้าใน การบริหารจัดการทุนวิจัยผ่าน กองการวิจัยและนวัตกรรมทุกๆ ๖ เดือน
๒๓	อนุมัติในหลักการจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย ตามเงื่อนไขของโครงการวิจัย (ไม่ใช่งานอนุมัติจ้างบุคคล)	มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๒๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑	
๒๔	ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรมในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	

สั่งมาถูกที่สุด, ๒๕๖๐



(นายชิน วัฒน

สิงหะ)

อธิการชำนาญการ



## ที่ปรึกษา

นางเจนจิต	นาคปรีชา	ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม
นายภวัต	ภาชนะ	หัวหน้างานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย
นายยุทธนา	สงนรินทร์	หัวหน้างานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน

## ผู้จัดทำ

นางณิชนันท์ พักบัว                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-8746